
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 14  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 พิชัย   หญีตป้อม 

5 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

6 นายไพฤทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 3 ไพฤทธิ์  ด าหงษ์ 

7 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

8 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 สุพิศ  ผันผล 

9 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 เมธี   ยังกิว 

10 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

11 นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 นงลักษณ์  จุ้ยละออง 

12 นายปัญญา อินยารัตน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 ปัญญา  อินทยารัตน์ 

13 นายประเสริฐ      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 ประเสริฐ เต่าทอง 

14 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 8 สมาน   จุลคล้ า 

15 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9 สุภาพ  กันหญีต 

16 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

17 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 ครรชิต  เพชรพิรุณ 

18 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ข า  บุญช่วย 

19 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 อุบล   ดีชุม 

20 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เสกสรรค์  ทองเปรม 

21 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 

22 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ชาญณรงค์  ประสารวุธ 

23 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 

24 นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 เจริญ  พรหมเนตร 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ลาป่วย 
2 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ขาด 
3 นายนิระพล สินณรงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ขาด 

4 นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ขาด 

5 นายสุทัศน์ ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 ขาด 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 

4 นายสิทธิชัย ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม สิทธิชัย  ค าหอม 

      

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งเรื่องเอกสารในการประชุมให้สมาชิก
รับทราบ และเชิญ นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม  จุดธูปเทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย พร้อมนี้เรียน
เชิญนายดนัย  สุรามิตร  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                   
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายชลอ  พุ่มแจ้   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ลาป่วย 
แจ้งเรื่องที่ต้องเรียกประชุมเพราะโครงการที่ผ่านสภาไปก่อนหน้านี้ ปรากฏว่าได้มี
หนังสือสั่งการในการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการใช้เงินทุน
ส ารองสะสม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ผู้บริหารจะได้ชี้แจงในระเบียบวาระพิจารณา
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561   

   มติที่ประชุม  มีมตริับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วน 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ เสนอเนื่องด้วยช่วงต้นเดือนมกราคม ฝนตกหนัก ท าให้ถนนในพ้ืนที่ 

ต าบลท่าข้าม หมู่ที่ 7, 10, 11, 13, 15 ช ารุดเสียหายหนักประมาณ 50% ของถนน
แต่ละเส้น ถนนสายคีรีวงค์ เขาช่อง เสียหายหนัก 

นายสุพิศ  ผันผล  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  เสนอให้ขุดลอกสระน้ าและตัดแต่งต้นไม้สระน้ า อบต.ท่าข้าม  
พร้อมกับท าความสะอาดขอบสระเพ่ือที่จะน าน้ าไปใช้กับประปาหมู่ที่ 4 

นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เสนอด้วยถนนพื้นที่หมู่ 7 ช ารุด เช่น สายหัวว่าว-ประชาอารีย์    
ถนนสายราษฎร์บูรณะ  รถหนักวิ่งใช้งานมากดินยุบตัว  ถนนสายนานอก ช ารุด
เสียหายหนัก 

นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง สมาชิกสภา  หมู่ที่ 6  เสนอเนื่องด้วยถนนนาจันทุ (ตัดใหม่) ช ารุดเสียหายมาก และ 
ถนนคอนกรีตสายทุ่งไผ่-นาจันทุ  เพิ่งก่อสร้าง น้ ากัดเซาะไหล่ทางช ารุด 

นายสมาน  จุลคล้ า สมาชิกหมู่ท่ี 8 เสนอถนนสะพานห้า-เขาเหลียง ช ารุดเสนอให้สร้างถนนราดน้ ายาง 
นายสนุ  ค านาค  สมาชิกสภาหมู่ที่ 5  เสนอเนื่องด้วยมรสุมเข้าพ้ืนที่ ท าให้ถนนเสียหายเกือบทุกสาย  

เข้าใจว่าผู้บริหารคงต้องรีบด าเนินการอย่างแน่นอน และเห็นใจผู้บริหารด้วย ต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบ  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 
6.1  โครงการปรับปรงุผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุรพันธ์ร่วมใจ  
หมู่ที่ 3,9,14 โดยด าเนินการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 1,515 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 7,575 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม วงเงินงบประมาณ 3,271,000 
บาท  (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม  จริงแล้วโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ โดยขอ 
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับเก่า และต่อมาได้มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน  ดังนั้น เมื่อครั้งก่อนเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติ
ทั้งหมด  แต่เมื่อใช้ระเบียบใหม่นี้จะต้องแยกเป็นสภาอนุมัติส่วนหนึ่ง  และผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติอีกส่วนหนึ่ง  ดังนั้น  จึงขอแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดโครงการ สรุปผล
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลเงินสะสม  และเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อสภาฯ  รายละเอียดตามเอกสาร 
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นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาเมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  สภาเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 2,132,426.46 บาท      24  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 

มติสภาเห็นชอบขออนุมัติผู้ว่าราชกาจังหวัด 1,838,573.54 บาท       24  เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 
 
   6.2  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังลูกบอลขนาดบรรจุ 12 
ลูกบาศก์เมตร  หมู่ที่ 10     จ านวนเงิน  700,000 บาท 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10  และ 

ใกล้เคียง  ในเรื่องของน้ าใช้และเป็นการเตรียมการกับช่วงฤดูแล้งในอนาคต  จึงขอ
อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสม โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังลูก
บอลขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์เมตร  หมู่ที่ 10 โดยด าเนินการก่อสร้างระบบประปา
แบบหอถังลูกบอลขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล และด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร  งานประสานท่อระหว่างระบบ  งานวางท่อส่งน้ าดิบและท่อ
จ่ายน้ า PVC ชั้น 8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว  พร้อมงานระบบไฟฟ้า  งาน
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า   รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  
เพ่ือก่อสร้างประปา รายละเอียดตามเอกสาร 

นายดนัย   สุรามิตร เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  จึงขอมติ 
มติที่ประชุม    สภาเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 700,000 บาท   24  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 
 
   6.3  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ปรีชา  หมู่ 14 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายก อบต.ถนนสายนี้ปรากฎอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562   

ซึ่งได้หารือกับทางหมู่ท่ี 14 แล้ว เพื่อขอเปลี่ยนแปลงจากผู้รับจ้างเข้าด าเนินการเป็น
ด าเนินการเอง  โดยทาง อบต.จัดซื้อวัสดุ และใช้แรงงานในพ้ืนที่  โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารดังนี้ 
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ประธานสภา  ขอเชิญสมาชิกสภาได้แสดงความคิดเห็น 
นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ในฐานะสมาชิกหมู่ท่ี 14  ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่จัดสรร 

งบประมาณลงสู่พ้ืนที่ หมู่ที่ 14 พร้อมแนวทางที่ดีในการพัฒนา ซึ่งเรื่องนี้ได้น าไป
ปรึกษาหารือและท าประชาคมเพ่ือชี้แจงกับราษฎรถึงข้อดี-ข้อเสีย   ซึ่งราษฎรส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้  และสังเกตุว่าในรายละเอียดข้อความเดิมมีการระบุว่ามี
การทิ้งท่อระบายจ านวน ๒ จุด  จ านวน 14 ท่อน  แต่ในรายละเอียดข้อความใหม่
ไม่ได้ระบุไว้ 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ในรายละเอียดนั้นมีการจ่ายค่าท่อระบายน้ าด้วย  ดังนั้น จึงมีการวางท่อเหมือนเดิม 
ประธานสภา  เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบแก้ไขค าชี้แจงถนนสายราษฎร์คีรี หมู่ที่ 14  จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง - 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องท่ีเสนอใหม่  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอุบล  ดีชุม  สมาชิกสภาหมู่ที่ 11 เรื่องระบบประปาหมู่ 11 ซึ่งมีหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 2 ลูก  

โดนตัดไฟไปแล้ว 1 ลูก  เงินค่าไฟ 20,000 บาท  ไม่มีเงินจ่าย  สอบถามทาง อบต.
ปรากฎว่าไม่มีใบเสร็จ  โดยทางไฟฟ้าแจ้งว่าได้ส่งมาที่ อบต.แล้ว 

นายสุภาพ  กันหญีต  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา ที่อนุมัติงบประมาณใน 
การดูแลและปรับปรุงถนนลาดยางสุรพันธ์ร่วมใจ หมู่ 3,9,14   ขอบคุณแทนพ่ีน้อง
ประชาชน 

นายเสกสรรค์  ทองเปรม  สมาชิกสภา หมู่ที่ 12  เรื่องประปา หมู่ 12  ขอให้ผู้บริหารได้ให้ทางทีมงานช่างเข้า 
ไปดูแลให้ด้วย  เนื่องจากระบบไฟน่าจะผิดปกติ  ค่าน้ า ค่าไฟ เท่ากัน  อาจเกิด
ปัญหาจากระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรลอาจมีปัญหา 

นายสนุ  ค านาค  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  เรื่องการร่วมกิจกรรมของสมาชิกสภา  โดยเฉพาะงานศพ    
ทางสมาชิกไปร่วมกันน้อยมาก  จึงขอความร่วมมือจากทุก ๆ ท่าน 
- ผู้ใหญ่บ้าน นางปรีดา  สถิตย์สร  ขอเชิญร่วมงานในวันที่ 19 มกราคม 2562 

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน 
นางประนอม  มากทอง รองประธานสภาฯ  เรื่องการก่อสร้างคันตะลิ่งสะพานท่าทับทิม  ใกล้แล้วเสร็จ  ซึ่ง 

ตอนส ารวจมีการระบุว่าจะมีการสร้างทางลง  แต่ตอนเขียนแบบและก่อสร้างไม่มี
ระบุไว้   ทางผู้รับจ้างเลยไม่ได้ท า  แต่ได้เว้นระยะไว้ประมาณ 20 เมตร    
เรื่องเงินค่าศพในปี 2561 สรุปได้ดังนี้คือ 
ปี พ.ศ. 2561  ถอนเงิน  110,000 บาท จ่ายค่าศพไป  47x2,000 = 94,000 บาท 
- 13 กันยายน 2561 (ถอน)   30,000 บาท   (เสื้อตอนงานแข่งเรือหัววัง) 
- 11 มกราคม 2561 (ถอน)   15,000 บาท  (จักรยานงานวันเด็ก ปี 61) 
- 10 มกราคม 2562 (ถอน)   10,000 บาท  (จักรยานงานวันเด็ก ปี 62) 

ในสมุดบัญชี ธกส.ท่าข้าม มีเงิน  118,055 บาท 
นายสุพิศ  ผันผล  เนื่องจากป้ายบอกเขตต าบลท่าข้าม  ช ารุดเสียหาย  โดยผู้รับจ้างก่อสร้างคัดตลิ่งท า 

ให้เสียหาย 
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นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอบคุณผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น  ที่ช่วยกันในการจัดงานทั้ง 
ค่าอาหาร บริจาคของ เด็กมาร่วมงาน 800 คน  ผู้ปกครองอีกจ านวนหนึ่ง  ดังนั้น  
ผู้มาร่วมงานเป็นจ านวน 1,000 คนขึ้นไป 
- สะพานคลองทะเลเซี๊ยะ หมู่ 4 งบประมาณ 7,100,000 บาท 
- 19 มกราคม 2562  จะเดินทางไปประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท้องถิ่นที่

กรุงเทพฯ  ซึ่งจะมีการพูดคุยในเรื่องกฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่น  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- งานประเพณีข้ึนถ้ ารับร่อปิดทองพ่อปู่หลักเมือง ปี 2562  คงจะมีการพูดคุยกัน  
โดยอาจท าเป็นทางลาด  เพ่ืออ านวยความสะดวก ของผู้คนที่มาเที่ยวงาน หรือ
ก่อสร้างทางเชื่อม ระหว่างถ้ าพระกับถ้ าอ้ายเตย์   

- ขอบคุณผู้น าทุกท่านที่ช่วยกัน เพราะว่าในช่วงของพายุปาบึกท่ีเข้าภาคใต้   
- เครื่องจักรกลของ อบต.  อยู่ที่ หมู่ 14  ฝากผู้น าช่วยดูแลและขอความร่วมมือ

ช่วยแจ้งข่าวความคืบหน้าของการท างานในแต่ละหมู่ด้วย  เพื่อจะได้แจ้งข่าว
ภายในหมู่บ้านด้วย 

ประธานสภา ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล ท าให้ความร่วมมือในการประชุม
สภา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น. 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 14  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 พิชัย   หญีตป้อม 

5 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

6 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ชลอ   พุ่มแจ้ 

7 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

8 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 สุพิศ  ผันผล 

9 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 เมธี   ยังกิว 

10 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

11 นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 นงลักษณ์  จุ้ยละออง 

12 นายประเสริฐ      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 ประเสริฐ เต่าทอง 

13 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 8 สมาน   จุลคล้ า 

14 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9 สุภาพ  กันหญีต 

15 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

16 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 อุบล   ดีชุม 

17 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 

18 นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ณัฐมน   เต่าทอง 

19 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 

20 นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 เจริญ  พรหมเนตร 

21 นายสุทัศน์   ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 สุทัศน์  ช่วยชูหนู 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายไพทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ขาด 
2 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ลากิจ 
3 นายปัญญา อินทยารัตน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ขาด 
3 นายนิระพล สินณรงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ขาด 

4 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขาด 

5 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ขาด 

6 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ขาด 

7 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ขาด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 

4 นายสิทธิชัย ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม สิทธิชัย  ค าหอม 

      

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดุสิต  อินทยารัตน์  เลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเรื่องเอกสาร 
ประกอบการประชุมและเชิญ นายอุบล  ดีชุม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 จุดธูปเทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย 
พร้อมนี้เรียนเชิญนางประนอม  มากทอง รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                   
นางประนอม  มากทอง รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า 

นายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภาฯ ก าลังเดินทางมาเนื่องจากติดภารกิจ 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ  สมาชิกสภาอบต. ขอลากิจ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 

นางประนอม  มากทอง ขอเพ่ิมเติมค าอภิปรายในบรรทัดที่ 3  ขอฝากให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเข้าไป 
ดูแลในส่วนนี้ 

   มติที่ประชุม  มีมตริับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วน   
นางนงลักษณ์   จุ้ยละออง   สมาชิกสภา หมู่ที่ 6   

- บริเวณตลาดสี่แยกท่าข้าม ในช่วงกลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอ ขอให้ผู้บริหาร
จัดท าโครงการเพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 

- ถนนสายนาจันทุ  หมู่ที่ 6 ได้มีการซ่อมแซมเกรด บด อัดกลบหล่มบ่อแล้ว แต่
ไม่มีการเพ่ิมหินคลุก เมื่อฝนตกท าให้ถนนลื่นสัญจรล าบาก 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบ 
   การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง  เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการ
ขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายรัฐบาล 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ท้องถิ่นรณรงค์ในเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องขยะ  จึง 

ขอความร่วมมือจากหมู่บ้าน/ชุมชน  รณรงค์ในการทิ้งขยะ โดยเฉพาะขยะประเภท
อินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ใบไม้กิ่งไม้ หรือขยะที่สามารถย่อยสลาย
ได้  โดยเป็นขยะที่ไม่เป็นพิษ  ไม่จ าเป็นต้องทิ้งลงในถังขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยสามารถทิ้งในพ้ืนที่สวนหรือท าลายเองได้  นอกจากพ้ืนที่ชุมชนที่อาจจะ
ไม่มีที่ทิ้ง เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะของต าบลท่าข้าม  ส่วนขยะที่ไม่ย่อยสลายก็
สามารถทิ้งได้ตามปกติ  นอกจากนี้จะมีการรณรงค์ไปตามโรงเรียนต่าง ๆ  ในพ้ืนที่  
เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกผัก  เรื่องการทิ้งขยะแก่เด็กนักเรียนส าหรับบ้านเรือน
ของราษฎรที่มีความประสงค์ที่จะขุดหลุมขยะหรือกลบหลุมขยะ  ขอให้แจ้งทาง 
อบต.เพ่ือด าเนินการ 

นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัด อบต.ได้รับมอบหมายจากนายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดสืบเนื่องเป็นนโยบาย 
จากรัฐบาลที่ให้จัดการเรื่องขยะในระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นทั่วประเทศ  โดยมีรายละเอียด 

1. ให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดการขยะ โดยมีจังหวัด อ าเภอ เป็นต้นแบบ 
2. 15 กุมภาพันธ์ 2562 นัดประชุมที่เทศบาลต าบลท่าแซะ  เพ่ือปรึกษาหารือ 
3. มีรูปแบบและแผนงานที่ชัดเจน 
4. หน่วยงานต่าง ๆ ในทุกกระทรวงรับผิดชอบ 
5. ถอนทิ้งที่บ่อขยะ ควรมีการแนะน าราษฎร เพ่ือแยกขยะ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม-มีนาคม 2562 
7. จัดท ารูปสัญลักษณ์ในการแยกหรือทิ้งขยะ 
8. ฝากผู้น า/สภา ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบ 

ที่ประชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพ่ือพิจารณา ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
นายสนุ  ค านาค  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี  

พ.ศ. 2562  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   สมัยที่ 2  มีก าหนด 15 วัน  เริ่ม  15 เมษายน 2562  
   สมัยที่ 3  มีก าหนด 15 วัน  เริ่ม  1 สิงหาคม 2562   
   สมัยที่ 4  มีก าหนด 15 วัน เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2562 
   นายเมธี  ยังกิว  / นายสุภาพ   กันหญีต     ผู้รับรอง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่สมาชิกสภาน าเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
นายสุพิศ  ผันผล เสนอให้จัดซื้อรถไถ ตัดหญ้า  คูโบต้า  เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดหญ้าสนาม ริมถนน  

ในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายยุทธนา  สโมสร สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 หารือต่อสภาเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาต าบลในปี 2562   

เพ่ือนักกีฬาจะได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน 
นายสุพิศ  ผันผล  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 เห็นควรมีการจัดเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

การออกก าลังกาย  และน่าจะจัดในเทศกาลตรุษไทย  สถานที่มี 2 แห่ง คือสนาม
ของอบต. และสนามของหมู่ที่ 12 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯในพ้ืนที่หมู่ที่ 10 เดิมเคยมีโครงการเทพรักษ์นิเวศน์ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว  
แต่อุปกรณ์ เช่น เตียง บางส่วนยังสามารถใช้งานได้ ส่วนอาคารน่าจะมีการใช้งาน
เพ่ือไม่ให้ทรุดโทรม 

นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12  หากทาง อบต. จะไปจัดกิจกรรมกีฬาต าบลท่าข้าม  ก็มี
ความพร้อมในการด าเนินงาน 

นางประนอม  มากทอง รองประธานสภาฯ  เรื่องทางเบี่ยงของสะพานทะเลเซี๊ยะ น่าจะมีการปรับปรุง 
นายสุภาพ  กันหญีต เรื่องการซ่อมแซมถนน ต้องการให้มีการเพ่ิมหินคลุก 
นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม  ก าลังด าเนินโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย ให้แก่ผู้สนใจ  

ตอนนี้ก าลังรับสมัคร  เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้ว สามารถน าไปประกอบอาชีพได้และ
ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะประสานไปยังหมู่บ้านต่อไป 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม 
- งานกีฬาต าบลท่าข้าม เป็นกิจกรรมที่ อบต.ตั้งงบประมาณไว้  จึงขอความ

ร่วมมือในการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานที่จัดจะได้น าหารือกันต่อไป 
- การก่อสร้างก าแพงกั้นตลิ่ง หมู่ 1  คาดว่าน่าจะโครงการเพ่ิมขยายโครงการ

ต่อไป 
- ถนนในพ้ืนที่ หมู่ 15 ช ารุด  ซึ่งได้มีป้ายแจ้งเตือน และอยู่ในช่วงรับประกันของ

ผู้รับจ้าง ได้มีการประสานแล้ว 
- สถานีสูบน้ า หมู่ 11 หาดส้มแป้น เบื้องต้นได้เข้าแก้ไขแล้ว  แต่ระบบไฟฟ้ายัง

ไม่พร้อม ได้มีการประสานไฟฟ้า  ส่วนอาคารนั้นยังไม่ได้ด าเนินการแต่
ประสานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คาดว่านะจะได้ด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ 

นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ เป็นตัวแทนของ อบต.ท่าข้าม เดินทางไปที่ ทางหลวงชนบท เพื่อเสนอโครงการที่จะ 
ขอรับงบประมาณ 
- หมู่ที่ 11 ถนนคอสะพานผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแล้ว 
- ขอให้ทุกหมู่บ้าน ตรวจเช็ค ตรวจสอบระบบประปาในหมู่บ้าน เพื่อรองรับช่วง

ฤดูแล้งนี้ด้วย 
- หมู่ที่ 8 มีบ้านเรือนที่ยังไม่มีน้ าใช้ ได้ประสานให้สมาชิกสภาฯในพ้ืนที่เข้าไป

ดูแล 
- ประปาหมู่ที่ 4 ก าลังด าเนินการสูบน้ าสระน้ า อบต.  เพื่อตักโคลนตม ตัดแต่ง

ขอบสระ เพ่ือที่จะน าน้ ามาใช้กับระบบประปาต่อไป 
- ทางเบี่ยงสะพานทะเลเซี๊ยะ จะได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เพ่ือแก้ไขต่อไป 
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นางประนอม  มากทอง รองประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนต าบล ที่ให้ความร่วมมือในการประชุม และกล่าวปิดประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเวลา 15.15 น. 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 18  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

5 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ชลอ   พุ่มแจ้ 

6 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

7 นายไพฤทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 3 ไพฤทธิ์  ด าหงษ์ 

8 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 เมธี   ยังกิว 

9 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

10 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 

11 นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 นงลักษณ์  จุ้ยละออง 

12 นายปัญญา อินทยารัตน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 ปัญญา  อินทยารัตน์ 

13 นายประเสริฐ      เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 ประเสริฐ เต่าทอง 

14 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

15 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 11 ข า   บุญช่วย 

16 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เสกสรรค์   ทองเปรม 

17 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 

18 นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ณัฐมน   เต่าทอง 

19 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ชาญณรงค์  ประสารวุธ 

20 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 

21 นายสุทัศน์   ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 สุทัศน์  ช่วยชูหนู 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ขาด 
2 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ขาด 
3 นายนิระพล สินณรงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ขาด 
3 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ลากิจ 

4 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ลากิจ 

5 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 ขาด 

6 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ลากิจ 

7 นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 

4 นางสาววรารัตน์ เพชรพิรุณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วรารัตน์  เพชรพิรุณ 

5 นางวรรณเพ็ญ แก้วนิ่ม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ วรรณเพ็ญ  แก้วนิ่ม 

6 นางสาวปัทมา หญีตน้อย นิติกรช านาญงาน ปัทมา   หญีตน้อย 

      

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดุสิต  อินทยารัตน์  เลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงเรื่องเอกสาร 
ประกอบการประชุมและเชิญ นายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภาฯ จุดธูปเทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย พร้อมท า
หน้าที่ประธานที่ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                   
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  แจ้งสมาชิกสภาขอลากิจ 4 คน  คือ นายอุบล  ดีชุม /  นายสมาน  

จุลคล้ า /   นายเจริญ  พรหมเนตร /  นายสุภาพ  กันหญีต 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
นางประนอม  มากทอง ขอเพ่ิมเติมค าอภิปรายในบรรทัดที่ 3  ขอฝากให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเข้าไป 

ดูแลในส่วนนี้ 
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วน  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   5.1  สรุปผลการแสดงกิจการของอบต.ท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม ได้ชี้แจงถึงผลด าเนินการของอบต.ท่าข้าม ในช่วง 6 เดือน   

ดังนั้นผลรายรับ-รายจ่าย อาจต่ ากว่าการประมาณการไว้  เพราะยังไม่สิ้นสุด
ปีงบประมาณ และมอบให้ฝ่ายการคลังเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด 

นางสาววรารัตน์  เพชรพิรุณ   เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง 
1.  รายรับรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24,895,265.36 บาท  จากการประมาณการ 

41,771,400.00 บาท  ต่ ากว่าการประมาณการ 16,876,134.65 บาท   
2. รายจ่ายจริง 
-  จ่ายตามแผนงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

จ านวน 16,122,002.90 บาท   
- จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนาด้านการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ จ านวน 25,000 บาท 
- จ่ายจากเงินสะสม (โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าระบบประปา หมู่ 

8) จ านวนเงิน 787,364.27 บาท 
- จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม โครงการขยายเขตผิวจราจรถนนละหาร-ดินก้อง 

หมู่ 7  จ านวนเงิน 4,845,000 บาท 
5.2  แจ้งเพื่อทราบโครงการต่าง ในพื้นท่ีต าบลท่าข้าม 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์    นายก อบต.ท่าข้าม แจ้งให้สภาทราบถึงโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านสภาและโครงการอ่ืน ๆ 
ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ  

1.  โครงการขยายเขตประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4  บ้านท่าข้าม จ านวนเงิน 
1,536,000 บาท  งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 (รอส่งมอบ
งาน)   

2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ DLTV ของศพด. หนองเรือ  หมู่ที่ 14  บ้านเนินคีรี  
จ านวนเงิน 25,000 บาท งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562 (เบิกจ่าย
แล้ว)  

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายคลองทุ่ง หมู่ที่ 5 
บ้านทุ่งน้ าผุด  จ านวนเงิน 800,000 บาท  งบประมาณจากข้อบัญญัติฯ ปี 
2562 (ได้ผู้รับจ้างแล้ว) 

4. โครงการก่อสร้างถนนสายพัฒนา 1  หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งนาตาจอ  งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติฯ ปี 2562 จ านวนเงิน 800,000 บาท  (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง) 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์ปรีชา หมู่ที่ 14  บ้านเนินคีรี  จ านวน
เงิน 1,565,000 บาท   งบประมาณจากข้อบัญญัติฯปี 2562  (เปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงและอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)  

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ  หมู่ 3  บ้านหนองเรือ  จ านวน
เงิน 800,000 บาท  งบประมาณจากกข้อบัญญัติฯปี 2562  (อยู่ระหว่างท า
ราคากลาง) 
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7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายศรีปทุม หมู่ 1  บ้านหนองเรียง  จ านวน
เงิน 835,000 บาท  งบประมาณจากข้อบัญญัติฯ ปี 2562 (ได้ผู้รับจ้างแล้ว) 

8. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัยถนนสายราษฎร์
ศรัทธา  หมู่ 3  บ้านหนองเรือ จ านวนเงิน 160,000 บาท  งบประมาณจากเงิน
สะสม 2562 (ท าสัญญาแล้ว) 

9. โครงการก่อสร้างไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัยถนนสายราษฎร์ศรัทธา  หมู่ 3  
บ้านหนองเรือ โดยการดาดคอนกรีต หมู่ 3 บ้านหนองเรือ จ านวนเงิน 59,000 
บาท  ท าสัญญาแล้ว  งบประมาณจารกเงินสะสม ปี 2562 

10. โครงการก่อสร้างไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 7 
บ้านหัวว่าว โดยการดาดคอนกรีต จ านวนเงิน 152,000 บาท  งบประมาณจาก
เงินสะสม 2562 ท าสัญญาแล้ว 

11.  โครงการก่อสร้างไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัย สายประชาชื่น  โดยการดาด
คอนกรีต หมู่ 7 บ้านหัวว่าว  หมู่ 9 บ้านหาดคู จ านวนเงิน 76,000 บาท  
งบประมาณจากเงินสะสม 2562 ท าสัญญาแล้ว 

12. โครงการก่อสร้างไหล่ทางที่เสียหายจากอุทกภัยถนนสายสุรพันธ์ร่วมใจ  โดย
การดาดคอนกรีต หมู่ 9 บ้านหาดคู จ านวนเงิน 159,000 บาท  งบประมาณ
จากเงินสะสม 2562  ท าสัญญาแล้ว 

13. โครงการปรับปรุงผิวจราจร  โดยการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสุรพันธ์ร่วมใจ  หมู่ที่ 3,9,14  จ านวนเงิน 3,271,000 บาท  งบประมาณ
จากเงินสะสม 2562 อยู่ระหว่างท าราคากลาง 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สาย 125  หมู่ 2,5  จ านวนเงิน 3,150,000 บาท  งบประมาณจากเงินสะสม 
2562  ท าสัญญาแล้ว 

15. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังลูกบอล ขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. 
หมู่ที่ 10  บ้านดินก้อง  จ านวนเงิน 700,000 บาท  งบประมาณจากเงินทุน
สะสม 2562  อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

16. โครงการปูผิวจราจรถนนหนองเรือ-พันวาล  หมู่ 3 , 14  ชว่งปากทางท่าข้าม 
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ระยะยาว  1.8 กม.  งบประมาณจากอบจ.ชุมพร  
วงเงินเก้าล้านบาทเศษ  และนอกจากนี้ถนนหนองเรือ-พันวาล  จะได้รับ
งบประมาณในการปูผิวจราจรอีกประมาณ 300 เมตร  วงเงิน 1,500,000 บาท  
อยู่ระหว่างขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด) 

17. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทะเลเซี๊ยะ  หมู่ 4  ก าลังด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   6.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เรื่อง ควบคุมการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น อาจเป็นเรื่องใหม่ซึ่งทางนิติกรได้ลง 

พ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจต่อหมู่บ้านแล้ว  และมอบหมายให้นิติกรเป็นผู้ชี้แจง 
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นางสาวปัทมา  หญีตน้อย    นิติกรช านาญการ อบต.ท่าข้าม กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้มีการ 

ปรับปรุง แก้ไข รายชื่อกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพ่ือความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  อบต.ท่าข้ามจึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และเพ่ือเป็นการควบคุมกิจการต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้  โดยมี
รายละเอียดพอสังเขป 
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่นการเพาะพันธ์ การประกอบกิจการเกี่ยวกับ

สัตว์ ฯลฯ 
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฆ่า การหมัก การสะสมกระดูก 

หนัง ผลิตเครื่องใช้ 
3. กิจการที่เกีย่วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าเย็น เช่นการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ 

อาหารหมักที่ใช้เครื่องจักรและไม่ใช้เครื่องจักร 
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์

ความสะดวก เช่น การผลิต บรรจุยา  ผ้าพันแผล  ผงซักฟอก ที่ใช้เครื่องจักร
และไม่ใช้เครื่องจักร 

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิต สะสม น้ ามันพืช ยางดิบ การสีข้าว 
ยาสูบ ปุ๋ย ที่ใช้เครื่องจักรและไม่ใช้เครื่องจักร 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  เช่น การผลิตภาชนะ  การหล่อโลหะ การกลึง 
การเคลือบ การขัด ฯลฯ  ที่ใช้เครื่องจักรและไม่ใช้เครื่องจักร 

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  เช่นการต่อ การประกอบ 
เคาะพ่นสียานยนต์ การเชื่อมเครื่องยนต์ 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ เช่นการผลิตไม้ขีดไฟ ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
การอบไม้ฯลฯ 

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ประกอบกิจการสปา อาบอบนวด โรงแรม 
หอพัก สระว่ายน้ า คอมพิวเตอร์ สักผิว ฯลฯ 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การปั่นด้าย ทอผ้า  ซักอบรีด ย้อม ฯลฯ 
11. กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน  ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง เช่น การผลิตดิน

เผา ระเบิดโม่ บดหิน เครื่องใช้ซีเมนต์ ฯลฯ  ที่ใช้เครื่องจักร และไม่ใช้
เครื่องจักร 

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปีโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี เช่น การผลิต บรรจุ 
ขนส่ง กรด ด่าง สารเคมี ฯลฯ 

13. กิจการอ่ืน ๆ เช่น การพิมพ์ ซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิคส์ ถ่ายเอกสาร โกดัง ฯลฯ 
นายดนัย สุรามิตร ขอเชิญสมาชิกสอบถามหรืออภิปรายในประเด็นที่สงสัย 
นายดุสิต  อินทยารัตน์ เลขาสภาฯ  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

มองได้ 2 มุม  มุมแรกประชาชนอาจเข้าใจว่าทาง อบต.เก็บภาษีมากเกินไปหรือไม่ 
เพราะประชาชนได้เสียภาษีที่ดิน บ ารุงท้องที่ ฯลฯ  ไปแล้ว  และอีกมุมหนึ่ง
ประชาชนคงเข้าใจว่าข้อบัญญัติฯ นี้เป็นการควบคุมความเจริญของชุมชนและรายได้
ของอบต. 
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นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 น่าจะเป็นการกระทบต่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนจึงเสนอให้ค้างพิจารณา โดยมีนายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้  /นายธีรศักดิ์   
ศรีชาติ  ผู้รับรอง 
มติที่ประชุม   ค้างพิจารณาข้อบัญญัติฯ จ านวน 19 เสียง 
        ไม่เห็นชอบให้ค้างพิจารณา    - 
        งดออกเสียง     - 
6.2  ส่งมอบเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าแซะบริเวณถนนท่าทับทิม หมู่ที่ 1 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ สืบเนื่องจากจังหวัดชุมพร ได้อนุมัติงบประมาณให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดชุมพร  ด าเนินการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 11 ต าบลท่าข้าม และแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 28 มค.62 ชุมพร ได้มีนโยบายส่งมอบให้ อปท. ในพ้ืนที่เป็นผู้ดูแล
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบให้อบต.ท่าข้ามรับมอบเขื่อนกั้นตลิ่ง หมู่ 1    17 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ     - 
          งดออกเสียง    -     
   6.3  ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย รายนายบุญส่ง  แก้วรักษ์ 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์     ตามหนังสือของส านักงานที่ดินจังหวัดชุมพรเรื่องการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายใน 

คลองรับร่อ หมู่ที่ 7 ต าบลรับร่อ เนื่องจากอาจกระทบดับพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม คือหมู่
ที ่6  ต าบลท่าข้าม  จึงต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เห็นชอบด้วย  
และมีการบันทึกเรื่องการขออนุญาตนี้  จากการประชุมหมู่บ้านของหมู่ที่ 6 ซึ่งไม่
ปรากฏว่ามีผลกระทบใด ๆ  

นายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14  ในฐานะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้แจ้งว่าเท่าท่ีได้ 
สอบถามกับชาวบ้าน ไม่ปรากฏผลกระทบใด  

   มติที่ประชุม  เห็นควรอนุญาตดูดทรายในคลองรับร่อ       17  เสียง 
          ไม่เห็นชอบ  - 
          งดออกเสียง  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องท่ีเสนอใหม่    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5  นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6  นายสนุ  

ค านาค  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5  เรื่องการแข่งขันกีฬาต าบลที่ผ่านมา  มีปัญหาใน
เรื่องอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง  งบประมาณน้อย 

นายยุทธนา  สโมสร สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3  สอบถามเรื่องเงินค่าศพที่ส ารองจ่ายไป 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5  เรื่องแอร์ห้องประชุมและเสนอให้สร้างสนามกีฬา 
นางสาวรรณเพ็ญ  แก้วนิ่ม     นักพัฒนาชุมชน  เรื่องการข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เด็กแรกเกิดและเรื่อง 

การช่วยเหลือบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและจะได้ประสานกับทางสมาชิก
ต่อไป 
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นายดนัย  สุรามิตร การแจ้งเรื่องต่าง ๆ และการประชุมสภาฯ จะมีการแจ้งทางกลุ่มท้องถิ่น 
นายดุสิต  อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ แจ้งเรื่องการจัดเวร จุดบริการงานประเพณีข้ึนถ้ ารับร่อ ปี 2562 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาต าบล อาจมีหลายประการที่ขาดบกพร่อง  

หรือหลายรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ นอกจากนี้งานประเพณีขึ้นถ้ ารับร่อวันที่ 
24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562  เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม 

ประธานสภา  กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ที่เข้าร่วมประชุมและกล่าว
ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น. 
 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ลงชื่อ     ดุสิต   อินทยารัตน์ บันทึกรายงานการประชุม 

               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
      

(ลงชื่อ)   ดนัย  สุรามิตร     ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 

(ลงชื่อ)    สิทธิพงษ์   คชการ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14    

 

(ลงชื่อ)      ธรรมนูญ   ยังกิว ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                  

                           

 (ลงชื่อ)      สมาน   จุลคล้ า       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 
วันที่ 14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

5 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ชลอ   พุ่มแจ้ 

6 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

7 นายไพฤทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 3 ไพฤทธิ์  ด าหงษ์ 

8 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 เมธี   ยังกิว 

9 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบตง หมู่  4 สุพิศ  ผันผล 

9 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

10 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 

11 นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 นงลักษณ์  จุ้ยละออง 

12 นายปัญญา อินทยารัตน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 ปัญญา  อินทยารัตน์ 

13 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภาอบต.  หมู่ 8 สมาน   จุลคล้ า 

14 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

15 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9 สุภาพ  กันหญีต 

16 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 11 อุบล  ดีชุม 

17 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เสกสรรค์   ทองเปรม 

18 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 

19 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 

20 นายสุทัศน์   ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 สุทัศน์  ช่วยชูหน ู

21 นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 เจริญ   พรหมเนตร 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ขาด 
2 นายประเสริฐ เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ลาป่วย 
3 นายนิระพล สินณรงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ขาด 
3 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 ลากิจ 

4 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ขาด 

5 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ขาด 

6 นายณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 

     
      

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดุสิต  อินทยารัตน์  เลขานุการสภาฯ  เชิญนายอุบล  ดีชุม  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญ นายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภาฯ กล่าว
เปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                   
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุม โดยระบบออนไลน์ 

ยกเว้นข้อบัญญัติฯ 
สมาชิกสภาฯ ขอลากิจ จ านวน 3 ราย 
1. นางณัฐมน  เต่าทอง  
2. นายประเสริฐ  เต่าทอง 
3. นายครรชิต  เพชรพิรุณ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
                            18 เมษายน 2562 
นายดุสิต  อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ อบต.ท่าข้าม  ไม่มีการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใด ๆ 
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วน 
   4.1  น าเสนอโดยนางสาวอรอุมา  สอนสุภา  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9  เรื่องการขาด
แคลนน้ าใช้ของหมู่ที่ 9  ขอให้ผู้บริหารช่วยเข้ามาด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อน   
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบ 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม แจ้งต่อสภาถึงการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลท่าข้าม 

ทัง้โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ หรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ก าลัง
ด าเนินโครงการ 
1.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดินก้อง งบประมาณ  

700,000 บาท  ซึ่งจะด าเนินการประมูล(เคาะราคา) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 ถนนสายราษฎร์ปรีชา  งบประมาณ  

1,565,000 บาท  ซึ่งจะด าเนินการประมูลราคาเพ่ือหาผู้รับจ้างซื้อวัสดุวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุรพันธ์ร่วมใจ หมู่ที่ 3,9,14 งบประมาณ  

3,271,000 บาท  ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.ไพศาลกรุ๊ป 
4. โครงการปูผิวจราจรถนนหนองเรือ-พันวาล  หมู่ 3, 14   งบประมาณ  

1,500,000 บาท  ระยะทาง 300 เมตร  งบประมาณจาก อบจงชุมพร  ได้ผู้รับจ้างแล้ว  หจก. ไพศาลกรุ๊ป 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพัฒนา 1 หมู่ 8 งบประมาณ 800,000 บาท  

ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายราษฎร์อุทิศ หมู่ 3 งบประมาณ 800,000  

บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
7. โครงการถนนสายประจ าต าบลท่าข้าม ถนนสายหนองเรือ-พันวาล จะได้มีการ 

ตกแต่ง ต้นไม้ หรือปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องค้างพิจารณา   

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  เรื่องการควบคุมการประกอบ  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......... 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เรื่อง  
การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....... ได้มีมีการค้าง
พิจารณาในการประชุมสภาครั้งก่อนในวาระนี้จึงด าเนินการพิจารณาต่อ 

นายสนุ  ค านาค  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5  เห็นว่าสภาควรพิจารณาให้แล้วเสร็จ เพ่ือจะได้มีการ 
ด าเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป 

นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 การเลี้ยงสัตว์หรือกิจการอ่ืน ๆ  ที่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม  ประชาชนอาจถูกมองว่าเป็นการเก็บเพ่ิมหรือไม่ 

ประธานสภา  เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  รับหลักการแห่งร่าง  16 เสียง 
   ไม่รับหลักการ   - 
   งดออกเสียง   5 เสียง 

เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่าง จึงเข้าสู่วาระสอง 
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ประธานสภา  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับงบประมาณสามารถ 
พิจารณาได้ ในสามวาระรวดได้ 

นายก อบต.  ตามร่างนี้กิจการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในต าบลท่าข้ามนั้น เป็นการเติบโตที่มากขึ้น  จึง 
จ าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุม  บางกิจการนั้นกระทบต่อต าบลท่าข้ามแบบ
ทางอ้อม บางกิจการอาจกระทบทางตรง  ขอให้สภาได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  
หากสภาต้องการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมได้ แต่การขึ้นทะเบียน
นั้นจะท าให้ทาง อบต.มีข้อมูล เพราะเป็นข้อบัญญัติที่ใช้เมื่อปีพ.ศ. 2555-2561  
และในปี พ.ศ. 2562  นั้น ได้มีการปรับปรุง แก้ไข ตามก าลังของกระทรวง
สาธารณสุข 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย ขอให้สภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสนุ  ค านาค  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เสนอ จ านวน 5 คน 
   ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  ขอให้สมาชิกสภาเสนอทีละคน 
นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง   เสนอ นายสนุ  ค านาค    

ผู้รับรอง  นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์   /นายเมธี   ยังกิว 
นายสนุ      ค านาค เสนอ นายสิทธิพงษ์  คชการ 
   ผู้รับรอง  นายสนุ  ค านาค / นายอุบล  ดีชุม 
นายอุบล   ดีชุม  เสนอ  นางนงลักษณ์   จุ้ยละออง 
   ผู้รับรอง  นายสุพิศ  ผันผล / นางสาวอรอุมา  สอนสุภา 
นายสมาน  จุลคล้ า เสนอ  นายดนัย  สุรามิตร 
   ผู้รับรอง  นายสุภาพ   กันหญีต  /  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ 
นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้  เสนอ นายสมาน   จุลคล้ า   
   ผู้รับรอง  นายเจริญ   พรหมเนตร / นายสุทัศน์   ช่วยชูหนู 
   มติที่ประชุม  ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติจึงประกอบด้วย 5 ท่านดังกล่าว  และการนัดประชุมครั้ง

แรกของคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขา  ขอให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ 

นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ  จึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือเลือกประธาน และ 
เลขานุการในวันที่ 14 มิถุนายน 2562  เวลา 12.30 น.  ณ ห้องประชุมสภา อบต.
ท่าข้าม 

พักการประชุม 1 ชั่วโมง 
เริ่มประชุมต่อ   เมื่อเวลา 13.20 น. 
ประธานสภา  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งก าหนดการรับค าแปรญัตติ 
นางนงลักษณ์   จุ้ยละออง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6   ขอแจ้งวันนัดรับค าแปรญัตติในวันที่ 25, 26, 27  

มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม  
โดยคณะกรรมการฯ จะแถลงค าแปรญัตติต่อสภาฯ ในคราวต่อไปเดือนสิงหาคม 
2562 

 
 

 



-5- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   7.1  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561-2565) 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ขอให้สภาช่วยกันดูว่าโครงการที่มีการประชาคม การ

จัดท าแผนระดับต าบล เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นั้น  โครงการใดที่ไม่ได้ถูกบรรจุ
หรือขาดตกบกพร่อง ขอให้มีการเพ่ิมเติม และดูว่าโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค 
และปัญหาของชุมชนมีการบรรจุไว้ในแผนหรือไม่ 

นายสมาน  จุลคล้ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  ในพ้ืนที่หมู่ 8 มีปัญหากันมานานแล้ว เพราะระบบ 
ประปา ไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ 

นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 การจัดท าแผนห้าปีนั้น  ได้ด าเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบหรือไม่อย่างไร 

นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 ขอเพ่ิมถนนร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 
นายเจริญ  พรหมเนตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 15 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีนั้น  ตรงกับความ

ต้องการของประชาชนหรือไม่ 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ได้ด าเนินเป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนทุก 

อย่าง  มีการเชิญองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม เช่นผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชน อสม. แม่บ้าน  
ชมรมผู้สูงอายุ สถานศึกษา รพสต. และอ่ืน ๆ ตามรูปแบบที่ก าหนดและเมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2562 ได้เชิญคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนามาประชุม มีการ
พิจารณาถึงโครงการพ้ืนฐาน ตามยุทธศาสตร์ของ อบต.ท่าข้ามต่อไป  ส่วนกรณีของ
หมู่ที่ 6 นั้น  ไม่สามารถเพ่ิมเติมโครงการได้เพราะโครงการนี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมระดับต าบล 

ประธานสภา  เมื่อที่ประชุม ไม่มีการอภิปราย จึงขอมติ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 21 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - 
   งดออกเสียง  1  เสียง 

7.2 การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในคลองรับร่อ หมู่ 14 ราย  
นางสาวทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ   

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ตามเอกสารของส านักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอต่อใบอนุญาตดูด
ทราย ของ นางสาวทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ   ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในคลองรับ
ร่อ หมู่ที่ 14  ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นายเชาวลิตร  มีสุวรรณ  รองนายกอบต. 
ร่วมออกชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2562  และทราบจากรายงานว่าไม่ปรากฏปัญหาในการด าเนินการ 

นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14  ในฐานะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ไม่ปรากฏปัญหาใด
ซ่ึงกระทบรุนแรงต่อชาวบ้าน 
ประธานสภา  เมื่อไม่มีการอภิปราย   จึงขอมติ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุญาตให้ นางสาวทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ  ดูดทรายในคลองรับร่อ หมู่ที่ 14  

จ านวน 18  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - 
   งดออกเสียง  3  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562  มีการอบรมที่ โรงแรมมรกต เรื่องโครงการอบรม

กฎหมายท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้นางสาวรัชนีย์  ยังกิว /  นายดนัย  สุรามิตร  
นายดุสิต  อินทยารัตน์ / นายสมาน  จุลคล้ า  และจะมีการอบรมกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-23  มิถุนายน  2562  โดยให้แจ้งรายชื่อที่
รองประธานสภาฯ 

นายสนุ  ค านาค  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  เรื่องเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ขอให้ชัดเจน 
นายสุภาพ  กันหญีต สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9 ขอให้ผู้บริหารดูแลเรื่องประปาที่ขาดแคลนของหมู่ที่ 9  
นายเจริญ  พรหมเนตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15 เสนอให้มีการถ่ายรูปร่วมกันของสภาชุดนี้ 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม และผู้น าทุก ๆ คน ทีไ่ด้มา

ช่วยงานประเพณีขึ้นถ้ ารับร่อปิดทองพ่อปู่หลักเมือง ประจ าปี 2562 ณ วัดเทพเจริญ 
และได้เงินบริจาคพอสมควร และจะด าเนินการตามเจตนารมณ์ของผู้มาร่วมท าบุญ 

ประธานสภา  ขอบคุณนายก อบต.ท่าข้าม และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  และแจ้งว่าใน 
การประชุมสภาครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม 2562 มีวาระส าคัญคือการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ก าหนดประชุม
ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562  และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.  

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 

วันที่ 5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

5 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ชลอ   พุ่มแจ้ 

6 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

7 นายไพฤทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 3 ไพฤทธิ์  ด าหงษ์ 

8 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 เมธี   ยังกิว 

9 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบตง หมู่  4 สุพิศ  ผันผล 

10 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

11 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 

12 นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 นงลักษณ์  จุ้ยละออง 

13 นายปัญญา อินทยารัตน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 ปัญญา  อินทยารัตน์ 

14 นายนิระพล สินณรงค์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7  นิระพล  สินณรงค์ 

15 นายประเสริฐ เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 ประเสริฐ  เต่าทอง 

16 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภาอบต.  หมู่ 8 สมาน   จุลคล้ า 

17 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

18 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9 สุภาพ  กันหญีต 

19 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 10 ครรชิต  เพชรพิรุณ 

20 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 11 ข า   บุญช่วย 

 
 
 
 
 

 



-2- 
 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

21 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เสกสรรค์   ทองเปรม 

22 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 

23 นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ณัฐมน   เต่าทอง 

24 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ชาญณรงค์  ประสารวุธ 

25 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 

26 นายสุทัศน์   ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 สุทัศน์  ช่วยชูหนู 

27 นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 เจริญ   พรหมเนตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ขาด 
4 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ลากิจ 

     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 

4 นายสิทธิชัย ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม สิทธิชัย  ค าหอม 

5 น.ส.ศศิพร ภูมิสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ศศิพร  ภูมิสุวรรณ์ 
      

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดุสิต  อินทยารัตน์  เลขานุการสภาฯ กล่าว เชิญ นายดนัย  
สุรามิตร  ประธานสภา  จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                   
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

2562  มีวาระส าคัญคือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  และระเบียบวาระอ่ืน ๆ ที่แจ้งให้ทราบ 
นายอุบล  ดีชุม    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11  ขอลากิจ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
                            14 มิถุนายน 2562 
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วน 
   4.1  น าเสนอโดยนางสาวอรอุมา  สอนสุภา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  เรื่องน้ าใช้
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ขาดแคลน ระบบประปาไม่สามารถน าน้ าจากคลองรับร่อมาใช้ได้ 
   4.2  น าเสนอโดย นายเสกสรรค์  ทองเปรม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12  เรื่องขอ
เสนอซ่อมประปาผิวดิน หมู่ที่ 12 เนื่องจากใช้งานมานานแล้ว อุปกรณ์ช ารุด ค่าจัดเก็บน้ าไม่เพียงพอต่อค่าไฟ 
เงินส ารองที่เก็บไว้ก็น้อยลง ผู้ใช้น้ าจ านวน 100 ครัวเรือน เดือดร้อน 
   4.3  น าเสนอโดยนายประเสริฐ  เต่าทอง  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7 ขอเสนอซ่อมถนนใน
หมู่บ้านที่ช ารุด ยุบตัว รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ 
   -  ถนนสายนานอกพัฒนา ช ารุดประมาณ 80%  
   -  ถนนสายราษฎร์บูรณะ ยุบตัว 
   -  ถนนสายละหารดินก้อง ไหล่ทางช ารุด 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องค้างพิจารณา 
   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.......... 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  เป็นระเบียบที่ค้างพิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องของการพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.........   ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงค าแปรญัตติ 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่ 
รับค าเสนอแปรญัตติในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2562 ปรากฎว่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด มายื่นค าแปรญัตติแต่อย่างใด  แต่
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติที่ประชุม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ขอยื่นเสนอ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ..... และคณะกรรมการแปรญัตติเห็นควรให้มีการแก้ไข ปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมของกิจการแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสม ลดผลกระทบที่จะเกิด
แก่ประชาชนให้ลดน้อยลง  ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้าม เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ....ดังนี้ 
1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
1.1.1 สัตว์บก 

1.  ไม่เกิน 50 ตัว  อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท/ปี  
2.  ตั้งแต่ 51-200 ตัว  ธรรมเนียม 500 บาท/ปี 

   ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม 
1. ตั้งแต่  30-100 ตัว  อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท/ปี 
2. ตั้งแต่ 101-200 ตัว  ธรรมเนียม  500 บาท/ปี 
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ที่ประชุม  เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน 24 เสียง 
   คงไว้ซึ่งร่างเดิม   -   

1.1.2  สัตว์ปีก 
1.  ไม่เกิน 100 ตัว  อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท/ปี 
2.  ตั้งแต่ 101-1,000 ตัว  ธรรมเนียม  500 บาท/ปี 

   ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม 
    1.  ตั้งแต่   100 – 500 ตัว  อัตราค่าธรรมเนียม  200 บาท/ปี 

2.  ตั้งแต่ 501-1,000 ตัว   ค่าธรรมเนียม  500 บาท/ปี 
ที่ประชุม  เห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน 24 เสียง 
   คงไว้ซึ่งร่างเดิม   -   

1.1.3  สัตว์น้ า  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
1.  ไม่เกิน 3,000 ตัว   อัตราค่าธรรมเนียม  200 บาท/ปี  

ให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม   ตั้งแต่ 2,000 – 3,000 ตัว   อัตราค่าธรรมเนียม 200 
บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
1.1.4  สัตว์เลื้อยคลาน 
 1.  ไม่เกิน  100 ตัว อัตราค่าธรรมเนียม  300 บาท/ปี   
ให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม   ตั้งแต่ 20-100 ตัว  อัตราค่าธรรมเนียม  300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
1.1.5  แมลง 
 1.  พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม  300 บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข  พ้ืนที่ตั้งแต่ 50-100 ตารางเมตร  อัตรา
ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

   2.1  การฆ่า หรือช าแหละ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน  
                                     ตลาด 

(1) ไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 
300  บาท/ปี 

   คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม  
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
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2.6 การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์ หรือพืชหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์ 
(1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้าอัตราค่าธรรมเนียม 

300 บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
3.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าเย็น ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

การเร่ขาย  การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคครัวเรือน 
3.1 การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุน้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว 

ซีอ้ิว น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  
(1)  ไม่ ใช้ เครื่องจักร หรือ ใช้ เครื่องจักร ไม่ เกิน 5 แรงม้า อัตรา

ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 

3.2 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักดอง จากสัตว์ได้แก่ ปลาร้า 
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง 
น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องจักร ไม่เกิน  5 แรงม้า   อัตรา

ค่าธรรมเนียม  300 บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 
3.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักดอง แซ่อ่ิม จากผักผลไม้หรือ

พืชอย่างอ่ืน 
(1) ไม่ ใช้ เครื่ องจักร หรือใช้ เครื่องจักร ไม่ เกิน 5 แรงม้า  อัตรา

ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 

3.4 การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด 
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(1) ไม่ ใช้ เครื่ องจักร หรือ ใช้ เครื่องจักรไม่ เกิน 5 แรงม้า  อัตรา

ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 
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คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
3.6 การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ เส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ 

วุ้นเส้น เกี๊ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือ ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  
(1) ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 

300 บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 

   3.11  การผลิตไอศกรีม  
    (1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตรา
ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
3.15  การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
3.15.1  ผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
 (1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตรา

ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 
3.15.2  ผลิตน้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ ตู้ละ     อัตราค่าธรรมเนียม 300 

บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
3.17  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช  
        ผัก ผลไม้  
(1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 

บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
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3.20  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม 

    (1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตรา
ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์

ท าความสะอาด 
4.2  การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

    (1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 
บาท/ปี 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
4.5  การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

ต่าง ๆ  
(1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 

บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

5.1  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
   (1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 
บาท/ปี 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ทีป่ระชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 

   5.5  การผลิตยาสูบ 
(1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 

บาท/ปี 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 

   5.7  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
   (1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม  
                                     300 บาท/ปี 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 

   5.8  การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (1)  ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 
                                     300 บาท/ปี 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
      ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 
8. กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ   
8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

(1) ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม     
300 บาท/ปี 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3-4 แรงม้า  อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๒๔ เสียง 
คงไว้ซึ่งร่างเดิม -  เสียง 

ประธานสภา เมื่อผ่านวาระสองแล้ว เข้าสู่วาระสาม เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติฯ จ านวน 25 เสียง   
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   6.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ตามรายละเอียดปรากฏในร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2563 
1. ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- สถานการณ์คลัง 
- การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. แถลงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 
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3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- รายละเอียดประมาณการรายรับ ปี 2563 
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี 2563 

ประธานสภา  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น 
นายเจริญ  พรหมเนตร สมาชิกาสภา อบต.หมู่  15  ตามข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มี

งบประมาณสี่สิบห้าล้านกว่าบาท  ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารประมาณ
สิบสี่ล้าน และอ่ืน ๆ  รวมแล้วจะมีเงินลงพ้ืนที่น้อยมาก  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนมาก
มาจากค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานที่เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา  โดยงบ
บุคลากรประมาณสิบล้านกว่าบาท  ไม่รวมค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ขอทราบ
เหตุผลถึงอัตราก าลังของพนักงาน 

นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ  ขอทราบและร่วมพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563  ในส่วนหมวดภาษีอากร   มีการตั้งภาษีโรงเรือน / ภาษีบ ารุง
ท้องที่ มีการตั้งงบประมาณต่ ามากกว่า 80%  หรือการตั้งรับนี้เป็นการรองรับใน
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งการตั้งแบบนี้คิดว่าน่าจะคาบเกี่ยวในข้อ
กฎหมาย และข้อเสนอแนะในการเตือนให้ประชาชนมาร่วมกันเสียภาษีและมีการตั้ง
งบประมาณในการจัดท าแผนที่จัดเก็บภาษีนั้น จ านวน 600,000 บาท ถือว่ามาก  
อีกอย่างในเรื่องแผนการศึกษา / อาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆ ในต าบล  ควรมี
การติดตามผลงานด้วย 

นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 ขอหารือต่อประธานสภา  ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงหรือตอบ
ข้อซักถามของสมาชิกเป็นราย ๆ ไป เพื่อความเข้าใจและครอบคลุมทุกประเด็น
ค าถาม 

นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ขอสอบถามเรื่องประมาณการรายรับ เพราะยอดเพ่ิมจาก
ปี 2562 ในหมวดภาษีอากร เพราะตั้งรับไว้น้อยมาก  อาจท าให้การประมาณรายรับ
อาจผิดพลาด  ซึ่งมีมาของรายรับเป็นที่ไปของรายจ่าย ดังนั้น เมื่อรายรับมากขึ้น 
ย่อมมีสภาพคล่องต่อการใช้จ่าย 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ขอตอบข้อซักถามของสภาฯ 
-  ด้านบุคลากรนั้นมีคณะกรรมการหลายคณะที่ก ากับดูแล การโยกย้ายหรือ

กรอบอัตราก าลังของบุคลากรท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมต่อ
งาน  หรือเหมาะสมต่อการท างาน โดยสอดคล้องกับงบประมาณของท้องถิ่น 
ไม่เกิน 40% ของงบประมาณ  การขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลนั้น
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายด้านผู้สูงอายุ  อาหาร
กลางวันนักเรียน  อาหารเสริม นมโรงเรียน เป็นภารกิจถ่ายโอนจากรัฐบาลซึ่ง
เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   มาจากภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษี
ที่ดินและโรงเรือน  โดยจะมีการจัดการในรูปแบบภาษีแบบใหม่   โดยจะใช้
การค านวณภาษี โดยใช้แผนที่ภาษี  จะท าให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีนั้น
เต็มรูปแบบขึ้น 
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นายสมาน  จุลคล้ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8  แสดงความคิดเห็นในส่วนของการจัดเก็บภาษีนั้น ที่ใดมี

ปัญหาทางอบต.มีเจ้าหน้าที่นิติกรอยู่แล้ว   ส่วนในเรื่องของวัคซีนสุนัข-แมว ขอให้ 
อสม.ได้ดูแล  และถนนสายพัฒนาภาคใต้ หมู่ที่ 4  งบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท
ขอให้ด าเนินการให้สมบูรณ์เนื่องจากมีการใช้เส้นทางสัญจรไปมานี้มาก 

เวลา 11.30 น.  เกิดฝนตกหนักท าให้เกิดลมกระโชกแรง   ไฟฟ้าดับ  ท้องฟ้ามืดครึ้มจนไม่สามารถมองเห็น
เอกสารต่าง ๆ ได้ 
นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  เสนอขอพักการประชุม   
พักการประชุม 
เมื่อเวลา 14.00 น.   ฝนยังคงตกหนัก ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไฟฟ้าดับ จนไม่สามารถมองเห็นเอกสารได้  
นายดนัย  สุรามิตร   ประธานสภา จึงขอปิดประชุม และแจ้งให้ทราบว่าขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน เข้าร่วม

ประชุมพร้อมกันในวันที่ 6 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภา
อบต.ท่าข้าม  เพื่อประชุมสภาพิจารณาระเบียบวาระในส่วนที่เหลือต่อไป   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา  สั่งปิดประชุมเวลา 14.10 น. 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  

วันที่ 6  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

5 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ชลอ   พุ่มแจ้ 

6 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

7 นายไพฤทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์  ด าหงษ์ 

8 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบตง หมู่  4 สุพิศ  ผันผล 

9 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

10 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 

11 นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 นงลักษณ์  จุ้ยละออง 

12 นายปัญญา อินทยารัตน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 ปัญญา  อินทยารัตน์ 

13 นายนิระพล สินณรงค์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่  นิระพล   สินณรงค์ 

14 นายประเสริฐ เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 ประเสริฐ  เต่าทอง 

15 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภาอบต.  หมู่ 8 สมาน   จุลคล้ า 

16 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

17 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9 สุภาพ  กันหญีต 

18 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 10 ครรชิต  เพชรพิรุณ 

19 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เสกสรรค์   ทองเปรม 

20 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 

21 นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ณัฐมน   เต่าทอง 
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ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

22 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ชาญณรงค์  ประสารวุธ 

23 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 

24 นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 เจริญ   พรหมเนตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ขาด 
2 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ขาด 
3 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ขาด 
4 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ขาด 

5 นายสุทัศน์ ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 ขาด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 

4 นายสิทธิชัย ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม สิทธิชัย  ค าหอม 

5 น.ส.ศศิพร ภูมิสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ศศิพร  ภูมิสุวรรณ์ 
      

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดุสิต อินทยารัตน์  เลขานุการสภาฯ กล่าว เชิญนายไพฤทธิ์  
ด าหงษ์  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภา กล่าวเปิดประชุม  และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
ประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    6.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  ได้สั่งปิดประชุม เนื่องจาก

ฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ไฟฟ้าดับ เป็นเวลานานมาก จึงปิดประชุม  ดังนั้นจึงนัด
ประชุมใหม่ในวันนี้ ตามระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจารณาในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น 

 
 

 



-3- 
 
นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ขอตั้งข้อสังเกตในหมวดภาษีอากร ในหมวดภาษีท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ปี 2559/2560/2561  ไม่ปรากฏ  แต่ปี 2563  อยากทราบการ
ด าเนินการอย่างไร ส่วนรายรับด้านภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษที่ดิน โรงเรือน กลับลดลง 
อยากทราบถึงค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการ 

นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13 ในแผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา หน้า 63  ท าไม
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานจึงมีน้อยมากและโครงการด้านพื้นฐานไม่มีแบบใบ ปร.4-
ปร.5 ประกอบการพิจารณาของสภาด้วย 

นายสนุ  ค านาค   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 ในการจัดท าข้อบัญญัติฯปี 2563 หน้า 32  หมวดใช้สอย 
ไม่มีค่าซ่อมบ ารุง เครื่องจักรกล และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
- หน้า 25 เรื่องกีฬาต าบลปี 2562 ตั้งไว้ 165,000 บาท แต่ในปี 2563 ตั้งไว้ 

180,000 บาท ขอเพ่ิมเป็น 200,000 บาท  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม  เรื่องการจัดเก็บภาษีอากรนั้น ต่อไปจะด าเนินการตาม พ.ร.บ. 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่  โดยรัฐบาลก าหนดให้ท้องถิ่น
ด าเนินการ  โดยจะมีแยกประเภทการจัดเก็บเป็นโชน A/B/C  ราคาจะแตกต่างกัน  
ส่วนอาคารพาณิชย์  บ้านเช่า ห้องเช่า จะเสียภาษีไม่เท่ากัน  โดยจะมีการ
ด าเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบของกระทรวงอย่างเคร่งครัด   ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งทุก ๆ ปี ก็จะมีงบประมาณอยู่ 4-5 ล้านในทุก ๆ ปี  ซึ่งแบบปร.4, ปร.5 
นั้นทางโยธาได้น ามาแนบแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร  ส่วนค่าซ่อมบ ารุงนั้น  
ผู้บริหารขอแปรญัตติจากค่าตอบแทนพิเศษพนักงานส่วนต าบลมาเป็นค่าซ่อมบ ารุง 
และคาดว่าเมื่อเข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วจะมีรายได้จาก
ภาษีเพ่ิมข้ึน 
- งานกีฬาต าบล ด้วยระเบียบของการใช้เงิน ต้องท าตามระเบียบปฏิบัติไม่ขัดต่อ

ข้อกฎหมาย 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5  เรื่องแผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา  สายพัฒนาภาคใต้   

หมู่ 4 ปรากฏในข้อบัญญัติฯไม่ปรากฏไหล่ทาง ขอเพ่ิมไหล่ทาง 
นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ขอให้ 

ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามข้อ 2.3  รายละเอียดตามเอกสาร 

นายสมาน  จุลคล้ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8  ตามหน้า 32 วัสดุก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 420,000  
บาท ปีพ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 600,000 บาท  ขอเพ่ิมเป็น 800,000 บาท   เพ่ือจัดซื้อ
เป็นหินคลุกให้มากขึ้น หรืออาจซื้อหินคลุกมากองไว้ที่ อบต. เพราะต่อไปเมื่อมี
รถบรรทุกจะได้บรรทุกหินคลุก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

นายเจริญ  พรหมเนตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15  ตามหน้า 59  งบครุภัณฑ์  จัดซื้อรถกระเช้ามูลค่า  
2,700,000 บาท  อยากทราบเหตุผลความจ าเป็น ถึงปริมาณความต้องการของ
ประชาชน  โดยที่ผ่านมาการจัดซื้อรถเกรด รถบด ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้หรือไม่  นอกจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  และคาดว่าจะ
มีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6  เรื่องหินคลุกของปี พ.ศ. 2562 ที่ปรากฏนั้นน้อยมาก อยาก 
ทราบว่าด าเนินการเป็นแบบไหน 
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นายยุทธนา  สโมสร สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3  หน้า 63  แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา  การปรับปรุง
ถนนสายพัฒนาภาคใต้ หมู่ที่ 4 วงเงิน 1.9 ล้าน  ถนนเส้นนี้เท่าที่เห็นถนนเส้นนี้ยังมี
การใช้งานได้ดีอยู่ และปรับปรุงบ่อยครั้ง  ควรออกแบบพิเศษเพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ด้วย 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ชี้แจงรายละเอียด  รายชื่อถนนลูกรังในต าบลท่าข้าม ที่น าหินคลุกและลูกรังพร้อม
เครื่องจักร  เข้าด าเนินการ  โดยเปรียบเทียบกันระหว่างการด าเนินการเองของอบต. 
และการจ้างเหมาว่าแบบไหนที่ได้ประโยชน์กว่ากัน 
-  การจัดซื้อรถกระเช้า-ดั๊ม  จากการประชุมจัดท าแผน เมื่อครั้งที่ผ่านมามีการ

น าเสนอเพ่ือจัดซื้อ โดยใช้งานได้หลายอย่าง เช่นซ่อมไฟ ยกของบรรทุกของ
และสนับสนุนการท างานในด้านอ่ืน ๆ และเป็นการใช้งานโดยเน้นสาธารณะ 

- การจัดซื้อวัสดุหินคลุก มีรายละเอียดชื่อถนนและจ านวนที่ลง 
- การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดซื้อให้กับกองงานแต่ละงาน เช่นกองคลัง 

ส านักงานปลัด แต่ละกองงานจะมีงานต่าง ๆ แยกออกไปอีก  และ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค บางคนใช้ของส่วนตัว เพื่อสะดวกในการท างาน อุปกรณ์
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพ่วงกันได้หลายๆงาน 

- ประปาหมู่ที่ 9 จะเชื่อมต่อกับประปาโรงเช็ค หมู่ 14 
นายสมาน  จุลคล้ า ขอสนับสนุนรถกระเช้า เพราะสามารถใช้งานได้หลายประเภท เช่น บรรทุกหิน 

ทราย ดิน และอ่ืน ๆ และใช้งานสนับสนุนหน่วยอื่น ๆ 
นายสุพิศ  ผันผล สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4  กรณีถนนสายพัฒนาภาคใต้ หมู่ 4 ด้วยสาเหตุน้ าท่วมบ่อย 

ใช้งานมาก  จึงต้องขอตั้งงบประมาณ เพ่ือการปรับปรุง 
- หน้า 19  รายจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภา ในหมวดนี้  ย้อนหลังสองสามปี

เท่ากัน แต่ในปี 2563 มียอดเพ่ิมข้ึนอยากทราบเหตุผล 
- เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล มีการตั้งลดจากเดิม แบบนี้จะมีการลดเงินเดือน

ของพนักงานหรือไม่ 
นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง        ขอให้สมาชิกพิจารณา หน้า 20 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ปี 2563  ตั้งไว้ 

300,000 บาท      หน้า 21 โครงการอบรมสัมมนา  ปี 2563  ตั้งไว้ 300,000 บาท
น่าจะมีการปรับลดเป็นค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

นายเจริญ  พรหมเนตร หน้า 22-23 ตั้งซื้อคอมพิวเตอร์ปรากฎว่ามีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปี  ส่วน
การคลังจัดซื้อติดต่อกัน 3 ปี  พร้อมเครื่องโน๊ตบุ๊ค 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเตรียม
ความพร้อมในการเลือกตั้ง 
- ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นของส่วนตัวของพนักงาน  ซึ่ง

เมื่อซ่อมบ ารุงต้องใช้เงินส่วนตัว  กองคลังมีงานหลายอย่าง และส่วนงานอื่นๆ 
ที่อยู่ในกองงานแต่ละฝ่ายก็จ าเป็นในการใช้งาน  ส่วนโน๊ตบุ๊ค สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ายในการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ส่วนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็จะใช้คอม
แบบตั้งโต๊ะในส านักงาน 

 

 

 



-5- 

 

ประธานสภา  เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ปีพ.ศ. 2563    จ านวน 21  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - 
   งดออกเสียง 4  เสียง 
ประธานสภา  เข้าสู่วาระสอง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 5-7 คน โดยเลือกครั้งละ 1 คน   

เมื่อครบแล้วจะพัก 
นายสนุ   ค านาค  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 เสนอ 5 คน 
   นายเสกสรรค์   ทองเปรม / นายสุพิศ   ผันผล     ผู้รับรอง 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 5 คน 
นายเสกสรรค์  ทองเปรม    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12  เสนอ นายสุพิศ  ผันผล 
   นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ /  นายสิทธิพงษ์   คชการ    ผู้รับรอง 
   ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอบุคคลอื่น 
นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12     เสนอ  นายเจริญ   พรหมเนตร 
   นายไพฤทธิ์  ด าหงษ ์ / นายชลอ  พุ่มแจ้    ผู้รับรอง 
มติที่ประชุม  ไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืน 
นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  เสนอ นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง 
   นางสาวอรอุมา  สอนสุภา  / นายสนุ   ค านาค     ผู้รับรอง 
มตทิี่ประชุม  ไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืน  
นางสาวอรอุมา  สอนสุภา       สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9  เสนอ  นายยุทธนา  สโมสร 
   นายธรรมนูญ  ยังกิว  /  นายประเสริฐ   เต่าทอง  ผู้รับรอง 
มติที่ประชุม  ไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืน  
นายสุพิศ  ผันผล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4   เสนอ  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ 
   นางนงลักษณ์   จุ้ยละออง /  นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ   ผู้รับรอง 
มติที่ประชุม  ไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืน  
ประธานสภา  เมื่อเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอให้เลขานุการสภาเป็นผู้นัดประชุมเพ่ือ
เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการฯ  และก าหนดวัน เวลาในการรับค าแปรญัตติจากสมาชิก
สภาและผู้บริหารต่อไป 
พักการประชุม  20 นาที 
เริ่มประชุมต่อ 
ประธานสภา  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสุพิศ  ผันผล  ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ 

-  นายยุทธนา    สโมสร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
- นายสุพิศ   ผันผล  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
- ก าหนดวันรับค าแปรญัตติวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม  
- วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562  เชิญผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ที่ยื่นขอแปร

ญัตติ กรณีมีผู้แปรญัตติ ประชุมพิจารณา 
-  วันที่ 13 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการยื่นค าแปรญัตติต่อประธานสภา 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 
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- วันที่ 14 สิงหาคม 2562  ประธานสภานัดประชุมเพื่อประชุมสภาในวาระสอง
และสามเวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมอบต.ท่าข้าม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
6.2  ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุม 
1. เป็นการโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

พัฒนา 1 หมู่ที่ 8 จ านวน 63,000 บาท และโอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีประทุม  หมู่ที่ 1 จ านวน 237,000 บาท  
เพ่ือจัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์
ปรีชา (ด าเนินการเองต่อจากโครงการเดิมโดยใช้แรงงานหมู่บ้าน) หมู่ที่ 14 เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอนกรีต, ทรายหยาบ, เหล็กตะแกรง wire mesh, 
เหล็กเส้น , หินคลุก ฯลฯ  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 
168 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 672 ตาราง
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท วงเงิน
งบประมาณ 300,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสาร 

   ที่ประชุม   เห็นชอบโอนงบประมาณ    21  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - 
    งดออกเสียง 1  เสียง 

2.  โอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 
หมู่ที่ 8 มาตั้งจ่ายเป็นโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 5,000 
บาท 

ที่ประชุม   เห็นชอบ 21  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - 
 งดออกเสียง 1  เสียง 
3.  โอนเงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 

หมู่ที่ 8 มาตั้งจ่ายเป็นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 5,000 บาท 

ที่ประชุม   เห็นชอบ 21  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - 
 งดออกเสียง 1  เสียง 

นายดุสิต  อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ  ในฐานะสมาชิกสภาหมู่ 14 ขอขอบคุณผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
ด้วยที่พิจารณาโอนงบประมาณ 300,000 บาท  เพื่อการก่อสร้างถนนราษฎร์ปรีชา 
ซ่ึงด าเนนิการเอง  และได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากมาย 

   6.4  ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย รายนางทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ  หมู่ 4 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม  สืบเนื่องจากนางสาวทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ  ได้ยื่นค าขออนุญาต

ดูดทรายต่อส านักงานที่ดินจังหวัดชุมพรในคลองรับร่อพ้ืนที่ หมู่ 4 ต าบลท่าข้าม  
เพ่ือประโยชน์ในการค้าขาย และขอเชิญตัวแทนของอบต.เข้าร่วมชันสูตรสอบสวน
ที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย  จึงไดม้อบหมายให้  นายเชาวลิตร  มีสุวรรณ์  รองนายก 
เข้าร่วมชันสูตรสอบสวนด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ 
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นายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14  ในฐานะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ได้เข้าร่วม 
ตรวจสอบด้วย  ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน และไม่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน 

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นควรอนุญาตให้ดูดทรายรายนางสาวทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ    17  เสียง 
   ไม่เห็นควร 2  เสียง 
   งดออกเสียง 1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องท่ีเสนอใหม่    
นายยุทธนา  สโมสร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   ขอเพ่ิมแสงสว่าง ไฟส่องทางสาธารณภายในหมู่บ้านและ

ติดตั้งเองจะสามารถท าได้หรือไม่ 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  ในกรณีที่มีหินคลุก หรือเครื่องจักรเข้าพ้ืนที่ขอให้แจ้งให้

สมาชิกทราบด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13  เรื่องสระน้ าที่ใช้กับประปาหมู่บ้าน  อยากให้มีการขุดลอก 

หรือรื้อ เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
นางนงลักษณ์   จุ้ยละออง     หากมีงบประมาณเหลือจ่าย อยากให้ด าเนินการเรื่องติดตั้งให้ส่องทางถนนสาย 

นาจันทุ หมู่ 6 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่. 5  ได้น าไฟกระพริบสีอ าพันจ านวน 2 ชุดมาไว้ที่อบต.เพ่ือ 

ติดตั้งที่ถนนหน้าอบต. 
นายสนุ  ค านาค  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5  กรณีโรคไข้เลือดออก และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ควรเร่งดู 

และป้องกัน 
นายสุภาพ  กันหญีต สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9 เนื่องจากฝนตกท าให้ถนนในพ้ืนที่หมู่ 9 สาย60 พรรษา และ 

และศูนย์พัฒนาวัดหนองเรือ  ด าเนินการทาสีอยู่ขอเชิญจิตอาสาทุกท่าน 
นายสมาน  จุลคล้ า สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8 กรณีไฟส่องทางสาธารณะ ต้องการให้มีเพ่ิมเหมือนกัน  แต่ 

ขอเพ่ิมหินคลุก วัสดุก่อสร้างมากองไว้ที่อบต. 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ชี้แจงต่อสภากรณี 

- ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะในต าบลที่ใช้ในปัจจุบันถือว่าผิดหลักการของไฟฟ้าท า
ให้ไฟฟ้ามีหนังสือเตือนให้ทางอบต.ช่วยดูแลเรื่องจ านวนดวงไฟ โคมไฟ
สาธารณะ ให้อบต.ช่วยส ารวจจ านวนด้วย 

- มีความคิดที่จะติดตั้งไฟระบบโซล่าเซลล์ 
- ขุดลอกสระน้ า หมู่ที่ 13  ขอให้ทางหมู่บ้านท าหนังสือยืนยันความต้องการมา

อีกครั้งเพ่ือประกอบการด าเนินงานต่อไป 
นายเจริญ  พรหมเนตร ในกรณีการท าหน้าที่ของสมาชิกในสภา เรื่องการท าหน้าที่ของคณะกรรมการแปร 

ญัตติ  ซึ่งมีการตัดงบประมาณบางส่วน ท าให้มีเสียงวิพากษ์/วิจารณ์มาก  และใน
พ้ืนที่หมู่ 15 ไม่มีงบประมาณลงพื้นที่นานแล้ว 
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นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ได้แจ้งต่อสภา 
- วันที่ 8 สิงหาคม 2562  ขอเชิญจิตอาสา ได้ร่วมพัฒนาวัดเทพเจริญ ร่วมกับ

ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร 
-  ขอเชิญร่วมฝึกซ้อมเรือยาวที่คลองรับร่อ  ซึ่งจะมีการแข่งขันเรือยาวประมาณ

เดือนกันยายน 2562   
- ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน 

นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง      เรื่องเว็บไซด์อบต.ท่าข้าม ขอให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด 
ประธานสภา  ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมและกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 14.30 น. 
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 

วันที่ 14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

5 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ชลอ   พุ่มแจ้ 

6 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

7 นายไพฤทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์  ด าหงษ์ 

8 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 เมธี   ยังกิว 

9 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบตง หมู่  4 สุพิศ  ผันผล 

10 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

11 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 

12 นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 นงลักษณ์  จุ้ยละออง 

13 นายปัญญา อินทยารัตน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 ปัญญา  อินทยารัตน์ 

14 นายประเสริฐ เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 ประเสริฐ  เต่าทอง 

15 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภาอบต.  หมู่ 8 สมาน   จุลคล้ า 

16 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

17 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9 สุภาพ  กันหญีต 

18 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 10 ครรชิต  เพชรพิรุณ 

19 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 11 อุบล   ดีชุม 

20 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เสกสรรค์   ทองเปรม 

21 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 
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ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

22 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 

23 นายสุทัศน์   ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 สุทัศน์  ช่วยชูหนู 

24 นายเจริญ พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 เจริญ   พรหมเนตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ขาด 
2 นายนิระพล สินณรงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ขาด 
3 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ขาด 

4 นายชาญณรงค์ ประสารวุฒิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ขาด 

5 นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ขาด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 

4 นายสิทธิชัย ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม สิทธิชัย  ค าหอม 

5 น.ส.ศศิพร ภูมิสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ศศิพร  ภูมิสุวรรณ์ 
      

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดุสิต อินทยารัตน์  เลขานุการสภาฯ กล่าว เชิญนายกฤษฏ์  
แก้วรักษ์  นายกอบต.ท่าข้าม  จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย   และเชิญนายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภา 
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร แจ้งที่ประชุมทราบ 
   1. นายปัญญา  อินทยารัตน์   ลาป่วย 
   2. เรื่องการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาอบต.ท่าข้าม ตามระเบียบปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทยขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเม่ือวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1/2562 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน  
 4.1  น าเสนอโดยนายสุภาพ  กันหญีต  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9 เรื่องงถนน 60 

พรรษา ของหมู่ 9  เนื่องจากฝนตกหนัก หลุมบ่อมาก 
 4.2  น าเสนอโดยนายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภา เรื่องวัคซีนหมาแมว  โดย

ทีมงาน อสม. ของหมู่บ้าน ฝากเรื่องนี้ในเรื่องของการดูแล การรักษาวัคซีนด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องค้างพิจารณา 
 6.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ตามท่ีสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2563 แล้วนั้น ก็เข้าสู่วาระสอง แปรญัตติ จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้
แถลงต่อสภา 

นายยุทธนา  สโมสร สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานเสนอ
แปรญัตติเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  จาก
การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562  ปรากฎว่ามี
สมาชิกสภามายื่นเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 2 ราย คือ นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 และสมาชิกสภาอบต.หมู่ 15 นายเจริญ  พรหมเนตร  และ
ผู้บริหารขอเสนอแปรญัตติในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือตั้งใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกล รายละเอียดตามเอกสาร   
ขอแปรญัตติลดจาก  
1. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน 172,800 บาท   (ตั้งไว้  2,750,400 บาท     

เหลือ 2,577,600 บาท)  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข   จ านวน ๕ เสียง 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป ประเภทค่าตอบแทนอ่ืน  เป็นเงิน 100,000 บาท    (ตั้งไว้ 120,000 
บาท  เหลือ 20,000 บาท) 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข   จ านวน  ๕ เสียง 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.  แผนงานเคหะและ

ชุมชน  ประเภทค่าตอบแทนอ่ืน   เป็นเงิน  27,200 บาท     (ตั้งไว้  80,000 
บาท เหลือ 52,800 บาท)  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข  จ านวน ๕ เสียง 
          ขอแปรญัตติลดจาก 

4. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ แผนงานบริหารงานทั่วไป  เป็นเงิน 20,000 บาท  (ตั้ง
ไว้ 200,000 บาท  เหลือ  180,000 บาท)  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข    จ านวน 5 เสียง 
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5.เพื่อตั้งใหม่ในแผนเคหะและชุมชน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์    

ประเภทเครื่องจักรกล จ านวน 300,000 บาท   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 5  เสียง 
1. เพ่ือตั้งใหม่ในแผนเคหะและชุมชน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ประเภทอ่ืน ๆ  จ านวน 20,000 บาท 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ านวน 5 เสียง 
- รายนายเจริญ   พรหมเนตร   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 15  ได้ยื่นขอเสนอแปร

ญัตติดังน้ี  รายละเอียดตามเอกสาร 
1.  ขอลดรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 
2,700,000 บาท  หน้า 59  ให้เหลือ 0 บาท  และขอสงวนค าแปรญัตติ 
ที่ประชุม  คณะกรรมการมีมติให้คงไว้ร่างเดิม จ านวน 1 เสียง  และเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงลด จ านวน 3 เสียง  และงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
- รายนางนงลักษณ์  จุ้ยละออง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติฯ 

ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสาร 
ข้อ 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ข้อ 1.1  ลดรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท หน้า 48 ให้เหลือ 0 บาท 
ที่ประชุม  มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม   จ านวน 3-2   และขอสงวนค าแปร 

ข้อ 1.2  ลดรายจ่ายหมวดวัสดุงานบ้านงานครัว  เพ่ือจัดซื้อวัสดุ จ านวน 
35,000 บาท  หน้า 46  ให้เหลือ  10,000 บาท 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงปรับลด ให้เหลือ 10,000 บาท   
            จ านวน 5-0 ขอสงวนค าแปร 

ข้อ 1.3  ลดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ หน้า 50 ให้เหลือ 0 บาท  (จาก 3,900 บาท) 
ที่ประชุม  มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม  จ านวน 5-0 เสียง 

ข้อ 1.4  ลดรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  หน้า 51  ให้เหลือ 0 บาท  (จากจ านวน 30,000 บาท) 
ที่ประชุม   มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม    จ านวน  3-2 เสียง   ขอสงวนค าแปร 
ข้อ 2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ข้อ  2 .1   ลดรายจ่ ายหมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า ง  ค่ าก่ อสร้ า ง
สาธารณูปโภคโครงการขยายอาคาร อปพร. ที่ อบต.ท่าข้าม  เพ่ือขยายอาคารที่จอด
รถ จ านวน 120,000 บาท  หน้า 63 ให้เหลือ 0 บาท  และขอสงวนค าแปรญัตติ 
ที่ประชุม  มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม  จ านวน 5-0  ขอสงวนค าแปร 

ประธานสภา จากค าแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของผู้แปรคือผู้บริหารท้องถิ่นและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้มีการแก้ไขดังกล่าวนั้น  ขอให้สมาชิก
สภาได้พิจารณา   เมื่อสมาชิกสภาได้พิจารณาแล้วจึงขอมติที่ประชุมสภา ดังมี
รายการต่อไปนี้ 
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1.  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน 172,800 บาท  ตั้งไว้ 2,750,400 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน 21 เสียง 

  เห็นชอบคงไว้ร่างเดิม - 
  งดออกเสียง - 
2.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป ประเภทค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นเงิน 100,000 บาท (ตั้งไว้ 120,000 บาท 
เหลือ 20,000 บาท) 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จ านวน 21 เสียง 

   เห็นชอบคงไว้ร่างเดิม - 
   งดออกเสียง - 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.  แผนงานเคหะและ

ชุมชน  ประเภทค่าตอบแทนอ่ืน   เป็นเงิน  27,200 บาท     (ตั้งไว้  80,000 
บาท เหลือ 52,800 บาท)  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จ านวน 21 เสียง 

   เห็นชอบคงไว้ร่างเดิม - 
   งดออกเสียง - 
4. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ แผนงานบริหารงานทั่วไป  เป็นเงิน 20,000 บาท  (ตั้ง

ไว้ 200,000 บาท  เหลือ  180,000 บาท)  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จ านวน 22 เสียง 

   เห็นชอบคงไว้ร่างเดิม - 
   งดออกเสียง - 
5.เพ่ือตั้งใหม่ในแผนเคหะและชุมชน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์       
 ประเภทเครื่องจักรกล จ านวน 300,000 บาท   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จ านวน 22 เสียง 
   เห็นชอบคงไว้ร่างเดิม - 
   งดออกเสียง - 
6เพ่ือตั้งใหม่ในแผนเคหะและชุมชน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ประเภทอ่ืน ๆ  จ านวน 20,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จ านวน 22 เสียง 
   เห็นชอบคงไว้ร่างเดิม - 
   งดออกเสียง - 

ประธานสภา รายนายเจริญ   พรหมเนตร   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 15  ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติ   
รายละเอียดตามเอกสาร 
1. ขอลดรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 
2,700,000 บาท  หน้า 59  ให้เหลือ 0 บาท  และขอสงวนค าแปรญัตติ 

นายเจริญ  พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 15  จากที่ปรากฏในร่างข้อบัญญัติฯนั้นมีเหตุผลคือ 
- ไม่มีรายละเอียดในการใช้งาน ไม่คุ้มค่า หรือไม่ตอบโจทย์ต่อพ่ีน้องประชาชน

ในการบริการประชาชนด้วยงบประมาณที่สูง 
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- จะท าให้ค่าใช้จ่ายของอบต.เพ่ิมขึ้น เช่น ค่าน้ ามัน ค่าจ้างพนักงานส่วนต าบล 
ค่าซ่อมบ ารุง และอ่ืน ๆ  จึงจะท าให้มีงบประมาณดูแลประชาชนน้อยลง 

- ถ้าลดรายการนี้จะท าให้มีงบประมาณดูแลประชาชนได้มากขึ้น 
- การลงมติของคณะกรรมการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมติของสภาสวนทางกัน

ขอให้ประธานสภาดูข้อ51 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุม   เห็นชอบตามคณะกรรมการแปร จ านวน 4  เสียง 
   เห็นชอบคงไว้ซึ่งร่างเดิม     17  เสียง 
ประธานสภา  และรายนางนงลักษณ์  จุ้ยละออง สมาชิกสภา หมู่ 6 ได้ยื่นขอเสนอแปรญัตติ 
   ข้อ 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    ข้อ 1.1  ลดรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่อง 

คอมพิวเตอร์  จ านวน 30,000 บาท  ให้เหลือ  0 บาท  และขอสงวนค าแปร 
นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง    สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6  ในการตรวจสอบปรากฏว่าในขณะนี้มีเครื่อง 

คอมพิวเตอร์จ านวน 18 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ เท่าท่ีมีน่าจะใช้งานได้เพียงพอ 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุม   เห็นชอบคงไว้ซึ่งร่างเดิม/มติคณะกรรมการ จ านวน 15 เสียง 
   เห็นชอบตามผู้แปร     1  เสียง 
   งดออกเสียง - 
ประธานสภา  ข้อ 1.2 ลดรายจ่ายหมวดวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อวัสดุ จ านวน 35,000 บาท  

ให้เหลือ 10,000 บาท ขอสงวนค าแปร 
นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง      สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6  เท่าท่ีสังเกตดูในปีที่ผ่านมาใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท   

จึงขอปรับลด 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุม  คงไว้ร่างเดิม 12  เสียง 
     เห็นชอบตามผู้แปร/มติคณะกรรมการ 9  เสียง 
     งดออกเสียง 
   ข้อ 1.3  ลดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ เ พ่ือจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์  ให้เหลือ 0 บาท  (จาก 3,900 บาท) 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุม   เห็นชอบคงไว้ซึ่งร่างเดิม/มติคณะกรรมการ จ านวน 22 เสียง 
   เห็นชอบตามผู้แปร     -  เสียง 
   งดออกเสียง - 

ข้อ 1.4  ลดรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์  หน้า 51  ให้เหลือ 0 บาท  (จากจ านวน 30,000 บาท) 
ทีป่ระชุม   มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม    จ านวน  3-2 เสียง   ขอสงวนค าแปร 

นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง     สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เนื่องจากเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีมากเกินไป 
ประธานสภา  ขอมติที่ประชุม   เห็นชอบคงไว้ซึ่งร่างเดิม/มติคณะกรรมการ จ านวน 22 เสียง 
   เห็นชอบตามผู้แปร     -  เสียง 
   งดออกเสียง - 
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ข้อ 2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ข้อ  2 .1   ลดรายจ่ ายหมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า ง  ค่ าก่ อสร้ า ง

สาธารณูปโภคโครงการขยายอาคาร อปพร. ที่ อบต.ท่าข้าม  เพ่ือขยายอาคารที่จอด
รถ จ านวน 120,000 บาท  หน้า 63 ให้เหลือ 0 บาท  และขอสงวนค าแปรญัตติ 

นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ผู้แปร   เนื่องจากเห็นว่าที่จอดรถของอบต.และจอดรถ 
ของ อปพร.นั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ 

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุมสภา   
ที่ประชุม  เห็นชอบคงไว้ซึ่งร่างเดิม/มติคณะกรรมการ จ านวน 20 เสียง 
   เห็นชอบตามผู้แปร     2  เสียง 
   งดออกเสียง - 
ประธานสภา  เมื่อสมาชิกสภาไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ต่อไปเข้าสู่วาระสามตราเป็น 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     จึงขอมติที่
ประชุมสภาฯ    

มติที่ประชุม    เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   จ านวน 20 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ       -  เสียง 
   งดออกเสียง 2  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา ในการประชุมครั้งต่อไปในวาระนี้  ขอให้เพ่ือนสมาชิกท าเป็นหนังสือ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม  ขอชี้แจง 

-  ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่คอยดูแล และติดตามการท างานของอบต. 
- งบประมาณ 2,700,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อรถกระเช้า นั้นเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์และนโยบายในการดูแลประชาชน เพ่ืองานบริการ 
- สภาโดยก าหนดเส้นทางคมนาคมเป็นถนนสายหลักและปัจจุบันถนนสายหลัก

เชื่อมต่อกันทั้งหมด  โดยการประสานงานของทุกคน 
- ขอให้สมาชิกสภาและหมู่บ้าน ช่วยส ารวจเรื่องถนนเส้นรอง  เพื่อการพัฒนา

ต าบลท่าข้ามต่อไป  ภายใต้การท างาของเครื่องจักรของ อบต. 
- กรณีของหมู่ 12  หมู่ 14  ซึ่งด าเนินโครงการก่อสร้างถนนแบบด าเนินการเอง

ท าให้ประหยัดงบประมาณประมาณ 40% 
- คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่อาจมีหลายเครื่องแต่ละหน่วยก็มีงานแยกย่อยออกไป  

โดยเฉพาะการเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ พ.ศ. 2562  จึง
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือในการท างาน  ซึ่งหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น 

- การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีที่ดินประมาณ 7,000 แปลง  และอยู่ใน
หลาย ๆ ประเภท  จะมีส ารวจและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด  เพ่ือการจัดเก็บภาษี
ต่อไป  โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าสู่การอบรม และจ้างเหมาในการ
ส ารวจเดินแปลงตามท่ีมีการตั้งงบประมาณไว้ 
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- การซ้อมเรือเทพนทีทอง ที่คลองรับร่อ หมู่ 14  เชิญชวนฝีพายและทุกท่านเข้า
ร่วมให้ก าลังใจกับฝีพาย 

นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 เรื่องรถกระเช้านั้นเห็นด้วยกับผู้บริหารที่จะได้มีรถใช้งาน 
เพ่ิมข้ึน   และจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด 

นางสาวอรอุมา  สอนสุภา    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9  เรื่องน้ าที่เดือดร้อนที่จะให้หมู่ 14  ช่วยต่อน าไปให้ทาง 
หมู่ 9 นั้นชาวบ้านแจ้งไม่เอา อยากให้ทางอบตงช่วย 

นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ แนวทางคือขยายเขตประปา จากหมู่ 14 ประปาโรงเช็ก ไปให้ทาง หมู่ 9 แต่เพ่ือได้มี 
การรับรู้ทั้งสองฝ่ายมาท าความเข้าใจและกติกาใช้น้ า 

นายดนัย  สุรามิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  ในกิจกรรมเรือยาว ขอเสนอให้สภาสนับสนุนกองทุนเรือ 
ยาว อาจจะเป็นเสื้อ หรือมอบเงินให้กองทุน ขอให้เพ่ือสมาชิกาช่วยพิจารณา 

นางประนอม  มากทอง ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  กล่าวขอบคุณผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานส่วน 
ต าบล  ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.10 น. 

ปิดประชุมเวลา  15.10 น. 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 

 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 27  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 พิชัย  หญีตป้อม 

5 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

6 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ชลอ   พุ่มแจ้ 

7 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

8 นายไพฤทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์  ด าหงษ์ 

9 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 เมธี   ยังกิว 

10 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบตง หมู่  4 สุพิศ  ผันผล 

11 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

12 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 

13 นายปัญญา อินทยารัตน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 6 ปัญญา  อินทยารัตน์ 

14 นายประเสริฐ เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 ประเสริฐ  เต่าทอง 

15 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภาอบต.  หมู่ 8 สมาน   จุลคล้ า 

16 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

17 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9 สุภาพ  กันหญีต 

18 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 10 ครรชิต  เพชรพิรุณ 

19 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 11 อุบล   ดีชุม 

20 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 11 นายข า  บุญช่วย 

21 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เสกสรรค์   ทองเปรม 

22 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 
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ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

23 นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ณัฐมน   เต่าทอง 

24 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ชาญณรงค์  ประสารวุธ 

25 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 

26 นายสุทัศน์   ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 15 สุทัศน์  ช่วยชูหนู 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางนงลักษณ์ จุ้ยละออง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ลาป่วย 
2 นายนิระพล สินณรงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ขาด 
3 นายเจริญ    พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 ขาด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดุสิต อินทยารัตน์  เลขานุการสภาฯ กล่าว เชิญนายกฤษฏ์   
แก้วรักษ์  นายกอบต.ท่าข้าม  จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย   และเชิญนายดนัย  
สุรามิตร  ประธานสภา กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา กล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร แจ้งที่ประชุมทราบ 
   1. นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง     ลาป่วย 
   เนื่องจากทางผู้บริหารมีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงขอเสนอ
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือจ่ายเงินสะสม 9 โครงการ และขอกันเงินเบิกตัดปี   และขอเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 2 โครงการ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน 
 4.1  น าเสนอโดยนายธีรศักดิ์  ศรีชาติ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5  แจ้ง 
        -  ถนนสายอาคารอัดน้ าคลองทุ่ง 2 
        -  ถนนสายสมหมายจรัสวงศ์   
  ถนนช ารุดเป็นหลุมบ่อ สัญจรไปมาล าบาก ขอเสนอให้ปรับปรุง ซ่อมแซม 

เพ่ิมเติม หินคลุกท้ัง 2 สาย 
 4.2  น าเสนอโดยนายปัญญา อินทยารัตน์   
        -  ถนนสายทุ่งไผ่-นาจันท ุ
        -  ถนนสายนาจันทุ-ราษฎร์คีรี 
        -  ถนนสายร่วมใจพัฒนา 
        ช ารุดเป็นหลุมบ่อ ขอเสนอให้ปรับปรุงซ่อมแซม และขอเพ่ิมหินคลุกท้ัง 3 สาย 
 4.3  น าเสนอโดย นายดุสิต  อินทยารัตน์  เลขานุการสภา อบต.ท่าข้าม 
       -  ถนนสายราษฎร์คีรี ช ารุด เนื่องจากน้ าระบายไม่ทัน เสนอให้มีการก่อสร้าง

ท่อลอดเหลี่ยม 
       - ถนนสายราษฎร์พัฒนา (โรงเช็ค) ช ารุด เป็นหลุมบ่อ ขอเพ่ิมหินคลุก 
 4.4  น าเสนอโดยนายสุภาพ  กันหญีต   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
       -  ถนนสาย 60 พรรษามหาราชินี ช ารุดเป็นหลุมบ่อ ขอให้ซ่อมแซม เพิ่มหิน

คลุก 
 4.5  น าเสนอโดยนางสาวอรอุมา  สอนสุภา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   
         - ถนนสายประชาชื่น ช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ขอให้ซ่อมแซม ปรับปรุง เพิ่มหินคลุก 
 4.6  น าเสนอโดย นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 
        -  ประปา หมู่ที่ 15  แพขาด  ไม่สามารถใช้งานได้ 
        พร้อมนี้เลขานุการสภา ได้รวบรวมเอกสารของเรื่องด่วน  เพื่อน าส่งนายก

อบต.ท่าข้ามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม นอกจากงบประมาณของอบต.ท่าข้ามแล้ว ยังมีงบประมาณจาก

หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม 
1.  โครงการก าแพงกั้นตลิ่งพัง หมู่ 1 จากชลประทาน 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต งบประมาณ 9,000,000 บาท จากการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่หัวสะพานหาดส้มแป้น ส านักสงฆ์วังตะเคียน 
บ้านทับพระ 

3. ถนนสายสุรพันธ์ร่วมใจ หมู่ 3,9,14 ที่ช ารุด  ได้ประสานงานกับทางอบจ.ชุมพร 
แล้ว และทางกองช่าง อบจ.เข้ามาส ารวจแล้ว 

4. ถนนสายละหาร-ดินก้อง  ที่ช ารุดได้สั่งการให้ทางกองช่างเข้าไปตรวจสอบแล้ว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพ่ือพิจารณา   
   6.1  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม น าเสนอ รายละเอียดตามเอกสาร 
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6.1.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ หมู่ 3  
งบประมาณ 800,000 บาท  เดิมเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 305 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมงานป้าย
เหล็ก จ านวน 1 ป้าย  ป้ายชั่วคราว (ป้ายไม้)  จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 
800,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา    

ขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  ใหม ่ดังนี้ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ หมู่ 3  เพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 305 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร  หนา 
0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทพร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายเหล็ก) จ านวน 1 ป้าย  ป้ายชั่วคราว (ป้าย
ไม้)  จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 800,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

มติที่ประชุม  เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  24  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง 1  เสียง 

6.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมถนนสาย
คลองทุ่ง 1  หมู่ที่ 5  เดิมเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 255 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.20 x 1.20  ยาว 8.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกสช.-3/2526 พร้อมงาน
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จ านวน 1 ป้าย  ป้ายชั่วคราว (ป้ายไม้) 
จ านวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ใหม่ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมถนนสายคลองทุ่ง 1  
หมู่ที่ 5 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร  ระยะทางยาว 255 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,020 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 
1.20  ยาว 8.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกสช. -3/2526 พร้อมงานป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จ านวน 1 ป้าย  ป้ายชั่วคราว (ป้ายไม้) จ านวน 
1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
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 พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  24  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง 1  เสียง 
 6.2  ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีในปีถัดไป กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการ 
        6.2.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ หมู่ 3   

ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 305 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,220 ตาราง
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบทพร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายเหล็ก) จ านวน 1 ป้าย  ป้าย
ชั่วคราว (ป้ายไม้)  จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 800,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี  24  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง 1  เสียง 

6.2.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมถนน
สายคลองทุ่ง 1 หมู่ที่ 5  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 255 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.20 x 1.20  ยาว 8.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกสช.-3/2526 พร้อมงาน
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จ านวน 1 ป้าย  ป้ายชั่วคราว (ป้ายไม้) 
จ านวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี  24  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง 1  เสียง 

6.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม น าเสนอต่อสภา อบต.ท่าข้าม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 

และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร  จ านวน 9 โครงการ รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อวัสดุเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ปรีชา  

ด าเนินการเองต่อจากโครงการเดิมโดยใช้แรงงานหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอนกรีต ทรายหยาบ เหล็กตะแกรง wire mesh เหล็กเส้น 
หินคลุก ฯลฯ  เพ่ือใช้ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายราษฎร์ปรีชา หมู่ 14  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว  
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1.30 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท วงเงินงบประมาณ 
231,000 บาท   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  
   งดออกเสียง 1  เสียง 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศรีสุวรรณ หมู่ 1  ต าบลท่าข้าม  โดย
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดความกว้างผิวจราจร 
4.00 เมตร  ระยะทาง 1,300 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 
ตารางเมตร ความหนาหินคลุกเฉลี่ย 0.05 เมตร  โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบด
อัดปริมาณไม่น้อยกว่า 260 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม วงเงิน
งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  
   งดออกเสียง 1  เสียง 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายราษฎร์ภิรมย์ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าข้าม โดย
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดความกว้างผิวจราจร 
4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตาราง
เมตร ความหนาหินคลุกเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด
ปริมาณไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม วงเงิน
งบประมาณ 123,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  
   งดออกเสียง 1  เสียง 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสะพาน 5 – เขาเหลียง หมู่ที่ 8 ต าบลท่า
ข้าม โดยด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดความกว้างผิว
จราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 2,900 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
14,500 ตารางเมตร ความหนาหินคลุกเฉลี่ย 0.04 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อม
เกรดบดอัดปริมาณไม่น้อยกว่า 580 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
วงเงินงบประมาณ 447,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  
   งดออกเสียง 1  เสียง 
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5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานอกพัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบลท่าข้าม โดย
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดความกว้างผิวจราจร 
4.00 เมตร ระยะทาง 2,250 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร ความหนาหินคลุกเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบด
อัดปริมาณไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม วงเงิน
งบประมาณ 347,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  
   งดออกเสียง 1  เสียง 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาช่อง หมู่ที่ 10 ต าบลท่าข้าม โดย
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดความกว้างผิวจราจร 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,500 
ตารางเมตร ความหนาหินคลุกเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบด
อัดปริมาณไม่น้อยกว่า 325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม วงเงิน
งบประมาณ 249,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  
   งดออกเสียง 1  เสียง 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 7,12 ต าบลท่าข้าม โดย
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดความกว้างผิวจราจร 
5.00 เมตร ระยะทาง 2,450 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,250 
ตารางเมตร ความหนาหินคลุกเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบด
อัดปริมาณไม่น้อยกว่า 612.50  ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
วงเงินงบประมาณ 469,000.-บาท  (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  
   งดออกเสียง 1  เสียง 

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเมน 3 หมู่ที่ 10,12,13 ต าบลท่าข้าม โดย
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดความกว้างผิวจราจร 
5.00 เมตร ระยะทาง 4,300 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,500 
ตารางเมตร ความหนาหินคลุกเฉลี่ย 0.03 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบด
อัดปริมาณไม่น้อยกว่า 645  ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม วงเงิน
งบประมาณ 500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน 24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -  
   งดออกเสียง 1  เสียง 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายประชาอารีย์ – ซอย 2 หมู่ที่ 5,7,12 ต าบล
ท่าข้าม โดยด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดความกว้างผิว
จราจร 5.00 เมตร ระยะทาง 2,750 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,750 
ตารางเมตร ความหนาหินคลุกเฉลี่ย 0.04 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด
ปริมาณไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม วงเงินงบประมาณ 
424,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   25  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - 
   งดออกเสียง 1  เสียง 
   6.4  ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในคลองรับร่อ หมู่ที่ 6 รายนางสาวสันติญา  กุสยม 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ ด้วยนางสาวสันติญา  กุสยม   ได้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในคลองรับร่อ   

หมู่ที่ 6 เพ่ือประโยชน์ในการค้าขาย ซึ่งคณะกรรมการได้ออกร่วมชันสูตรสอบสวน
ที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายรายนี้แล้ว  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทรายของผู้ขอรายนี้ด้วย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 14  ในฐานะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการออกร่วม
ตรวจสอบชันสูตรกับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบหรือข้อร้องเรียนใด
จากราษฎร พร้อมน าเสนอบันทึกการชันสูตรสอบสวนการขออนุญาต ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รายละเอียดตามเอกสาร 

ประธานสภา  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ดูดทรายรายนางสาวสันติญา  กุสยม  จ านวน 20 เสียง 
   ไม่เห็นควร - 
   งดออกเสียง    2  เสียง 
 

   6.5 การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม น าเสนอต่อสภา ด้วยส านักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ

ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  จ านวน 3 แปลง ซึ่ง
ได้ออกไปท าการรังวัดแล้ว ดังนี้      
1.  แปลง “บ้านหนองเรียง หมู่ที่ 1 ต าบลท่าข้าม  เดิมเนื้อที่ 16-0-00 ไร่  จากการ
ท าการรังวัดได้ 3-3-39 ไร่  น้อยกว่าเดิม 12-0-61 ไร่ 
2.  แปลง “บ้านหัวว่าว”  หมู่ที่ 7  ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เดิม

เนื้อที่ 35-0-00 ไร่  จากการท าการรังวัดได้ 4-3-42.5 ไร่  น้อยกว่าเดิม 30-
057.5 ไร ่
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3. แปลง “ป่าดอนยาง”  หมู่ที่ 5 ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  เดิม 
เนื้อท่ี 32-0-00 ไร่ ท าการรังวัดได้ 27-0-49.4 ไร่  น้อยกว่าเดิม 4-3-50.6 ไร่ 

เมื่อตรวจสอบปรากฏว่าเนื้อท่ีน้อยกว่าเดิม แต่ไม่ปรากฏมีผู้บุกรุกแต่อย่างใด 
นายสนุ  ค านาค  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เนื้อท่ีที่ขาดหายไปอาจจะเป็นในส่วนของถนน 
นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 เนื้อที่ท่ีขาดไปอาจเป็นทางสาธารณะหรือถนนที่ก่อสร้าง 

ใหม่ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  23  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - 
   งดออกเสียง 1  เสียง 
    

6.6  ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสูบน้ า เพ่ือติดตั้งประกอบกับรถน้ า 
นายก อบต.ท่าข้าม เนื่องด้วยเครื่องปั๊มน้ าที่ติดมากับรถน้ าใช้งานมานานจึงช ารุด  และซ่อมแซมหลาย 

ครั้งแล้ว  จึงขออนุมัติต่อสภาเพ่ือจัดซื้อใหม่ เครื่องสูบน้ า 1,000 ลิตรต่อนาที  
ขนาด 5 แรงม้า  ราคา  9,100 บาท 
1. เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 

หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี 
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  (75 มิลลิเมตร) 
3. สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
4. ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร  หรือประมาณ 30 ฟุต 
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะ

ใช้งานได ้
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  24  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - 
   งดออกเสียง 1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา  ขอเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมประสานงานกับทางท่าทรายเพ่ือขอหินท่ามา 

ใช้ในการกลบหลุมบ่อ  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ถนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม  กล่าวขอบคุณสภาที่ให้การสนับสนุนเรือเทพนทีทอง ในการ

แข่งขัน 
- ไปเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การ

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่กทม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ใน
ฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 

- ถนนภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  ถนนแต่ละเส้นที่ไม่ปรากฏในโครงการต่าง 
ๆ ก็จะด าเนินการซ่อมแซมโดยเครื่องจักรของอบต. 
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ประธานสภา ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ที่ให้ความร่วมมือในการประชุม
สภา และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 11.30 น.  

ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 11  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย             สรุามิตร ประธานสภาฯ ดนัย  สุรามิตร 

2 นางประนอม มากทอง รองประธานสภาฯ ประนอม   มากทอง 

3 นายดุสิต อินทยารัตน์ เลขานุการสภาฯ ดุสิต  อินทยารัตน์ 

4 นายธรรมนูญ ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ธรรมนูญ  ยังกิว 

5 นายชลอ พุ่มแจ้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2  ชลอ   พุ่มแจ้ 

6 นายยุทธนา สโมสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ยุทธนา  สโมสร 

7 นายเมธี ยังกิว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 เมธี   ยังกิว 

8 นายสุพิศ ผันผล สมาชิกสภา อบตง หมู่  4 สุพิศ  ผันผล 

9 นายสนุ ค านาค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 สนุ  ค านาค 

10 นายประเสริฐ เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 ประเสริฐ  เต่าทอง 

11 นายสมาน จุลคล้ า สมาชิกสภาอบต.  หมู่ 8 สมาน   จุลคล้ า 

12 นางสาวอรอุมา สอนสุภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9  อรอุมา  สอนสุภา 

13 นายสุภาพ กันหญีต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 9 สุภาพ  กันหญีต 

14 นายครรชิต เพชรพิรุณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 10 ครรชิต  เพชรพิรุณ 

15 นายอุบล ดีชุม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 11 อุบล   ดีชุม 

16 นายข า บุญช่วย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 11 นายข า  บุญช่วย 

17 นายเฉลิมชัย ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 12 เฉลิมชัย   ชมท่าไม้ 

18 นางณัฐมน เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 13 ณัฐมน   เต่าทอง 

19 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ชาญณรงค์  ประสารวุธ 

20 นายสิทธิพงษ์ คชการ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 14 สิทธิพงษ์  คชการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพิชัย หญีตป้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ขาด 
2 นายไพฤทธิ์ ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ลากิจ 
3 นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ลากิจ 
4 นายปัญญา อินทยารัตน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ลากิจ 
5 นายนิระพล สินณรงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ขาด 
6 นายเสกสรรค์ ทองเปรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 ขาด 
7 นายชาญณรงค์ ประสารวุธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ลากิจ 
8 นายเจริญ    พรหมเนตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 ขาด 

9 นายสุทัศน์ ช่วยชูหน ู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 ขาด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายก อบต.ท่าข้าม กฤษฏ์      แก้วรักษ์ 

2 นายเชาวลิตร มีสุวรรณ รองนายก อบต. เชาวลิตร   มีสุวรรณ 

3 น.ส.รัชนีย์ ยังกิว รองนายก อบต. รัชนีย์      ยังกิว 

4 นายสิทธิชัย ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม สิทธิชัย  ค าหอม 

5 นายสุธรรม รักษ์พรหม ตัวแทนชุมชน สุธรรม  รักษ์พรหม 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายดุสิต อินทยารัตน์  เลขานุการสภาฯ กล่าว เชิญนายสนุ   
ค านาค  จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย   และเชิญนายดนัย  สุรามิตร  
ประธานสภา กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภา กล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 
   ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 เป็นสมัยสุดท้ายในการประชุมสภาอบต.ท่าข้าม 
   สมาชิกสภา อบต.ท่าข้าม ขอลากิจ 
   1. นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 
   2.  นายปัญญา  อินทยารัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
   3.  นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์     สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
   4.  นายชาญณรงค์  ประสารวุธ    สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 

2562 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน 

4.1 น าเสนอโดย นายอุบล  ดีชุม  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11 เรื่องถนนบริเวณหัว
สะพานคลองกราย ซอย 12 ช ารุดมาก ได้แจ้งผู้บริหารทราบแล้ว  ทางช่าง
ด าเนินการแก้ไข  แต่ยังไม่สามาระใช้เส้นทางได้ 

4.2 น าเสนอโดย  นายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภาฯ  เรื่องงบประมาณที่ผ่านสภา
แล้ว  โดยการจ่ายเงินสะสมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 จ านวน 9 โครงการนั้น  
ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ 

4.3 น าเสนอโดย นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เรื่องสระน้ า
ของหมู่ 6 ที่ใช้ส าหรับน้ าประปา ขอให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ือการกักเก็บน้ าไว้ใช้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบ 
นายกฤษฏ์  แก้วรักษ์ นายกอบต.ท่าข้าม ได้แจ้งให้สภารับทราบ 

-กรณีถนนหัวสะพานคลองกราย ซอย 12 ได้สั่งการให้กองโยธาเข้าไปด าเนินการ
เพ่ิมเติมแล้ว ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้เส้นทางด้วย ควรหลีเลี่ยงเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ 
- โครงการที่ผ่านสภาแล้วเมือวันที่ 27 กันยายน  2562 จ านวน 9 โครงการ แล้วนั้น 
มีผู้รับจ้างแล้ว  โดยเฉพาะถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายราษฎร์ปรีชา  ผู้รับจ้างซื้อ
วัสดุเซ็นสัญญาแล้ว ทางหมู่บ้านด าเนินการต่อได้เลย 
- ทางอบต.ท่าข้ามได้ด าเนินจัดท าโครงการเพ่ือเสนอกระทรวงมหาดไทย ขอรับจ้าง
ประมาณส าหรับพ้ืนที่ที่มีผลกระทบจากพายุโพดุล ซึ่งผลการด าเนินเป็นอย่างไร
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   6.1  เรื่องขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ท่ีพักสงฆ์เทพคีรีวงศ์ (เขาช่อง) ในเขตนิคม
สหกรณท์่าแซะ  สร้างวัดเทพคีรีวงศ์ (เขาช่อง) 
นายก อบต.ท่าข้าม ตามหนังสือลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จากที่พักสงฆ์เทพคีรีวงศ์ (เขาช่อง) สืบเนื่อง

จากพ่ีน้องประชาชน หมู่ 10,12,13 ต าบลท่าข้าม  และหมู่ที่ 9 ต าบลรับร่อ ได้ร่วม
จัดท าประชาคมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  เพ่ือใช้พ้ืนที่ ที่พักสงฆ์เทพคีรีวงศ์ (เขา
ช่อง) เพ่ือสร้างวัดเทพคีรีวงศ์  ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ท่าแซะ  จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการตามระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหาร
จัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561  และที่ประชุมมอบหมายให้นายสุธรรม รักษ์พรหม  
เป็นตัวแทนในการเข้าชี้แจงและประสานงานกับทาง อบต.ท่าข้าม 

ประธานสภา  ขอเชิญนายสุธรรม  รักษ์พรหม  ตัวแทนชุมชนได้ชี้แจงต่อสภา 
นายสุธรรม  รักษ์พรหม   เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ จึงต้องด าเนินตามระเบียบของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ฯ ซึ่งชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวและ
สภาพแวดล้อมที่จะสร้างวัดนั้น ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนประเพณีวัฒนธรรม
และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร 
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  20 เสียง  ด้วยเพราะว่าในเขตที่ด าเนินการสร้างวัดนั้น 

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมและอาชีพของพ่ีน้อง
ประชาชน และไม่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน อีกท้ังยังเป็นการท านุ 
บ ารุงพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมของพ่ีน้องประชาชนในการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ หรือกิจกรรมที่ส าคัญของพระพุทธศาสนาสืบไป 

 

   6.2  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
นายสนุ  ค านาค  ขอเสนอให้มีการประชุมประจ าปี 2563  จ านวน 4 สมัยสามัญ 

- นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ 
- นายสิทธิพงศ์   คชการ   รับรอง 

ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา  การประชุมสภาในปี 2563  สมัยสามัญ 4 สมัย  ขอเชิญเสนอ 
นายประเสริฐ  เต่าทอง ขอเสนอสมัยแรก  วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563  เพียงสมัยเดียว ส่วนสมัยต่อไป  

ขอก าหนดในการประชุมในสมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 
   ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภา  การก าหนดสมัยประชุม  เป็นไปตามข้อเสนอของสภา 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องท่ีเสนอใหม่    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ    
นายสุภาพ  กันหญีต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  สอบถามเรื่องถนนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ที่ช ารุดโดยเสนอเรื่อง 

ด่วนแล้ว  ขอให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม 
นายสิทธิพงศ์  คชการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14  เรื่องถนนสายราษฎร์ปรีชา  หมู่ 14  ขอให้เครื่องจักร

เข้าไปเกรดปรับก่อน และล้มสวนมะพร้าว 
นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 ถนนซอย 7-8-9 เป็นหลุมมาก ขอให้ด าเนินการซ่อมแซม

แก้ไขปรับปรุง 
นางนงลักษณ์  จุ้ยละออง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  เรื่องผลกระทบจากโรงงานปาล์ม  ที่มีกลิ่นเหม็นเข้ามา

ในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม 
นายก อบต.ท่าข้าม ขอบคุณหมู่บ้านที่ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประธานสภา  ขอบคุณผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาและจะ 

ประชุมสภา สมัยสามัญ ปี 2563  เดือนกุมภาพันธ์  2563  และกล่าวปิดประชุม 
เมื่อเวลา 11.30 น. 
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ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 

ลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุม 
               (นายดุสิต   อินทยารัตน์) 
                    เลขานุการสภา อบต. 
 
     (ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
             ประธานสภา อบต.ท่าข้าม 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่14 

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        (นายธรรมนูญ   ยังกิว)                                                    
                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 2                          
                                        

 (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมาน   จุลคล้ า) 
                                                              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่8 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


